

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: เสาร์ 13 กุมภาพันธ์ 2564

ปีที่: 30

ฉบับที่: 11035

Col.Inch: 17.39

Ad Value: 26,954.50

ภาพข่าว: ข่าวชั้นคนเข้ม: เปิดรับ

หน้า: 4(บนซ้าย)

PRValue (x3): 80,863.50

คลิป: สีสี่

## ข่าวชั้น คนเข้ม



เปิดรับ - อธิสิทธิ์ คุณปลื้ม รมา.วัฒนธรรม และรองปธ.กก.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ แสดงเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 2564” มี ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผจก.กองทุน ด้อนรับ ที่ รร.ดิ เอ็มเมอรัลด์

# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: เสาร์ 13 กุมภาพันธ์ 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15679

Col.Inch: 18.94 Ad Value: 29,357

คอลัมน์: เรียงคนมาเป็นข่าว: แกลงข่าว

หน้า: 4(บนซ้าย)

PRValue (x3): 88,071

คลิป: สีสี่

## เรียงคน มาเป็นข่าว



แกลงข่าว - อธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและรองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดงานแกลงข่าว “การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2564” โดยมี ฮนกร ศรีสุขใส ผจก.กองทุนฯ และไพโรจน์ โคตรระฎ ผอ.ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม วร.ดิ เอ็มเมอรัลด์ ต้อนรับ ณ วร.ดิ เอ็มเมอรัลด์

## แวดวง สังคมนักข่าว



ไร้พัฒนาสื่อ อธิสิทธิ์ คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม แถลงข่าวการ  
เปิดรับข้อเสนอ โครงการหรือกิจกรรมกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  
ปี 2564 โดยมี ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผอ.กก.กท.ฯ และ ไพโรจน์ โคตรระภู  
ร่วมงานด้วย ที่โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวันก่อน.

# ปทุมฯวันเดียวป่วยพุ่ง61คน

## สั่งปิดตลาด-ร.ร.เร่งตรวจเชื้อ ‘มหาชัย’ โควิดวูบ-ติดตำร้อย วาเลนไทน์งดทะเลเบียนสมรส

ปทุมฯพบติดเชื้อ 61 รายหลังครูนุบาลป่วย ‘ผู้ว่าฯ-บิ๊กเจ็ส’ ลงพื้นที่ ฆ่าเชื้อ-เร่งคัดกรอง 3.8 พัน สั่งปิดโรงเรียน-ตลาด จ.สมุทรสาคร ยอดลดเหลือ 95 คนในรอบหลายสัปดาห์ โควิดใหม่ 175 ราย ขณะที่ แม่สอดพุ่งพรวด 31 ราย สั่งปิดตลาด-โรงเรียน ผอ.พันธุ์กรรมฯชี้ สายพันธุ์อังกฤษจะครองโลก (อ่านต่อหน้า 7)

### ต่อจากหน้า 1

### ป่วยพุ่ง

#### ‘อิทธิพล’ เข้มตรุษจีน-วาเลนไทน์

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงข้อกังวลว่าการรวมตัวของคนจำนวนมาก เช่น การไหว้พระศรีมูรติ หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ รวมถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ช่วงแพร่ระบาดโควิด-19 ในช่วงเทศกาลตรุษจีนและวันวาเลนไทน์ รัฐบาลโดยศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครฯ ให้ประชาชนรับทราบถึงการปฏิบัติตามมาตรการและเฝ้าระวังการทำกิจกรรมร่วมกัน และเท่าที่เห็นการไหว้ในเทศกาลตรุษจีนตามสถานที่ต่างๆ ส่วนใหญ่สวมหน้ากากอนามัยเกือบ 100% นอกจากนั้นกระทรวงฯ ได้ย้่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตัวโดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้แจ้งไปยังศาสนสถาน เครือข่ายวัฒนธรรมประเพณี ที่จัดกิจกรรมในสถานที่ต่างๆ ไปเรียบร้อยแล้ว ให้ปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และมาตรการผ่อนคลาของ ศบค. ขณะที่ ททท.งดกิจกรรมบางอย่าง

เช่น งานจัดทะเลเบียนสมรสวันวาเลนไทน์ ที่คนมารวมตัวกันมาก ถึงแม้เวลานี้สถานการณ์ผู้ติดเชื้อจะเบาบางลง แต่ยังมีจำนวนมากกว่าระลอกแรกจึงต้องไม่ประมาท

#### คาดมี.ค.สถานการณ์เริ่มดีขึ้น

“ห่วงใยทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณี การประชุมสัมมนา หรือการประชุมทางเมือง ห่วงใยมาตลอด สธ.เน้นย้ำเรื่องการรวมตัวตลอด แม้จะสวมหน้ากากอนามัยอาจจะไม่สามารถคัดกรองได้ทุกคน เรื่องนี้ภาครัฐประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา เพราะอยากให้การแพร่ระบาดสงบโดยเร็วภายในเดือนมีนาคมที่จะเริ่มมีวัคซีนล็อตแรกเข้ามา” นายอิทธิพลกล่าว

เมื่อถามว่า จะไม่เลือกปฏิบัติ ระหว่างการประชุมทางเมืองกับการจัดกิจกรรมประเภทอื่นใช่หรือไม่ นายอิทธิพลกล่าวว่า ยึดการประเมินความเสี่ยงทางสาธารณสุขว่า มีมากน้อยแค่ไหน ไม่ได้เลือกว่าเป็นกิจกรรมประเภทใด ทั้งนี้ ขอฝากให้ทุกคนดูแลสุขภาพ และระมัดระวังถึงแม้จะเป็นการพบปะในครอบครัวก็ตาม

#### ติดโควิดอีก175ราย/ไร้ตาย

เฟซบุ๊กศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย ว่ามีผู้ป่วยรายใหม่ 175 ราย รวมสะสม 24,279 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อใน

ประเทศ 21,681 ราย และเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 2,598 ราย รักษาหายป่วยแล้ว 20,210 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล

(รพ.) 3,989 ราย เสียชีวิตสะสม 80 ราย ทั้งนี้จำนวนผู้ติดเชื้อในการระบาดรอบใหม่ สะสม 20,042 ราย แบ่งเป็นการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 13,754 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ 5,464 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 824 ราย

ส่วนสถานการณ์โรคโควิด-19 ทั่วโลก มียอดผู้ติดเชื้อรวม 108,293,836 ราย อากาศรุนแรง 100,354 ราย รักษาหายแล้ว 80,327,049 ราย เสียชีวิต 2,378,759 ราย อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1.สหรัฐอเมริกา จำนวน 28,002,240 ราย 2.อินเดีย จำนวน 10,880,413 ราย 3.บราซิล จำนวน 9,716,298 ราย 4.รัสเซีย จำนวน 4,027,748 ราย 5.สหราชอาณาจักร จำนวน 3,998,655 ราย สำหรับประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 114 จำนวน 24,279 ราย

#### มหาชัยเลข3หลักลดป่วย95คน

ที่ จ.สมุทรสาคร รายงานสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จ.สมุทรสาคร จากข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สมุทรสาคร พบผู้ป่วยรายใหม่ 95 ราย โดยพบผู้ติดเชื้อจากการตรวจค้นหาเชิงรุก 60 ราย จำแนกเป็นคนไทย 11 ราย และคนต่างด้าว 49 ราย ขณะที่พบจากการตรวจหาเชื้อในโรงพยาบาลอีก 35 ราย จำแนกเป็นคนไทย 15 ราย และคนต่างด้าว 20 ราย สำหรับผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดมีจำนวน 15,571 ราย เป็นคนไทย (ทั้งจากการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลและการค้นหาเชิงรุก) รวม 2,561 ราย และคนต่างด้าว (ทั้งจากการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลและการค้นหาเชิงรุก) รวม 13,010 ราย ทั้งนี้การพบผู้ติดเชื้อจำนวน 95 ราย ล่าสุด ถือเป็นครั้งแรกที่ยอดผู้ติดเชื้อรายวันลดลงมาจากเลขสามหลักเหลือแค่สองหลักหรือไม่ถึงร้อยคน

#### ‘สมุทรสาคร’ ล้างตลาด3วัน

ด้านนายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนคร (ทน.) สมุทรสาคร สั่งการให้เจ้าหน้าที่

ฝ่ายงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ ทน.สมุทรสาคร นำรถน้ำดับเพลิง 3 คันที่บรรทุกน้ำคลอรีนเข้มข้น ลงพื้นที่ตลาดสดมหาชัย (ถนนสุขาภิบาล) ตลาดรถไฟ และตลาดอาหารยามเย็น (ถนนรสิงห์) ตลอดจนตลาดอื่นๆ ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร เพื่อฉีดน้ำคลอรีน ล้างทำความสะอาดทั่วทุกตลาดตามแผนปฏิบัติการล้างตลาด 22 แห่ง ส่วนการล้างตลาดนี้ ได้กำหนดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ ให้ครบจบใน 3 วัน เพื่อคืนความมั่นใจให้ประชาชนทั้งผู้ซื้อ ผู้บริโภคและผู้ขาย ซึ่งปฏิบัติการล้างตลาดในครั้งนี้ได้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่อยู่โดยรอบ ผู้ค้าแผงลอย พ่อค้าแม่ค้าในตลาด ต่างพากันปิดร้านขายของ

นายชาญชัย รุ่งโรจน์สาคร ผู้ประกอบการค้าในตลาดสดมหาชัย (ถนนสุขาภิบาล) กล่าวว่า การปิดตลาดครั้งนี้ เป็นเรื่องที่สำคัญค้าขายอยากทำ ไม่ใช่การบังคับ แต่เป็นความสมัครใจของทุกร้านค้าเพื่อให้ปัญหาจบเร็ว ซึ่งหลังจากที่ทางเทศบาลได้ทำการล้างตลาดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว และทางพ่อค้า แม่ค้า รวมถึงลูกจ้างในตลาดก็มีการตรวจคัดกรองโควิดกันไปแล้วหลายครั้งนั้น ขั้นตอนต่อไปของทางผู้ประกอบการหรือพ่อค้า แม่ค้า ในตลาดสดก็คือ จะต้องร่วมกันหาแนวทางสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อ หรือผู้บริโภคทั่วประเทศ ให้กลับมามีใจตลาดสดมหาชัย และตลาดอื่นๆ ด้วยการเข้ามาจับจ่ายซื้อของดังเช่นในอดีตที่ผ่านมาอีกครั้ง

## ปทุมเจอบัวย61-ปิดร.ร.-ตลาด

ที่ จ.ปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.ปทุมธานี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ปทุมธานี นพ.สุรินทร์ สิบซึ่ง สสจ.ปทุมธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี ที่ถูกสั่งปิดโรงเรียนเนื่องจากพบว่ามีครูสอนพิเศษติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 คน ส่วนที่ตลาดสุชาติ ตลาดพรพัฒน์ ต.ประชาธิปไตย อ.ธัญบุรี หลังถูกสั่งปิดตลาดเนื่องจากพบผู้ติดเชื้อจำนวนหนึ่ง โดยมีผู้ประกอบการและผู้ใช้งานแรงงานรวมตัวแสดงความไม่พอใจในมาตรการของทางภาครัฐที่ออกมา อย่างไรก็ตาม มีรายงานข้อมูลเบื้องต้น จ.ปทุมธานี เมื่อรวมกับครูอนุบาลแล้ว พบผู้ป่วยชาวไทย 32 คน สัญชาติเมียนมา 29 คน แบ่งเป็นเพศชาย



**เร่งตรวจ - เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทำการตรวจเชิงรุกหาผู้ติดเชื้อโควิด-19**  
ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี เนื่องจากพบผู้ป่วย 61 รายภายในวันเดียว ทำให้ต้องปิดโรงเรียนและตลาด เบื้องต้นคาดว่ากรณีการติดเชื้อใหม่ที่เกิดจากการรับเชื้อนอกพื้นที่ ที่ จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์

20 คน อายุระหว่าง 20-54 ปี และเพศหญิง 40 คน อายุระหว่าง 19-55 ปี ทำให้ปทุมธานี มียอดผู้ป่วยโควิด-19 รอบใหม่สะสมเพิ่มขึ้นถึงจำนวน 151 คน โดยสาเหตุการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค คาดติดเชื้อมาจากนอกพื้นที่ จ.ปทุมธานี

## เร่งตรวจเชิงรุก3.8พันคน

ขณะที่ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ได้นำทีมฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคลงพื้นที่โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี และตลาดสุชาติ ตลาดพรพัฒน์ เพื่อทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค ในส่วนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ตรวจโควิดแบบแห้งจุ่ม (Swab) ซึ่งจะต้องตรวจผู้ประกอบการค้าขายและแรงงานต่างด้าว จำนวน 3,800 คน ขณะเดียวกันผู้ประกอบการค้าขายได้รวมตัวกันขอความช่วยเหลือหลังจากที่ถูกสั่งปิดร้านและได้รับผลกระทบ เนื่องจากซื้อสินค้าไว้อย่างชวตฤชจีน รับเรื่องไว้และจะนำเรียนผู้ว่าให้เข้าคณะกรรมการเพื่อผ่อนคลายเป็นครั้ง

ส่วน นายชัยวัฒน์กล่าวว่า คาดว่าผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 รอบใหม่ จะรับเชื้อมาจากนอก จ.ปทุมธานี สสจ.ปทุมธานีจึงได้วางแผนการตรวจจึงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนหนึ่ง ซึ่งอยากให้ตรวจเสร็จสิ้นภายในวันนี้ จำนวนกว่า 3,800 คน เพื่อแยกผู้ติดเชื้อออกมา ทางจังหวัดได้เตรียมเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งโรงพยาบาลสามโคก โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว รวมถึงโรงพยาบาล

สนามธรรมศาสตร์ มีบุคลากรทางการแพทย์ที่พร้อมรับผู้ป่วยมาดูแลได้ทันที

## ร.ร.แจ้งผู้ปกครองครูติดเชื้อ

น.ส.อรุณศรี เหลืองธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี กล่าวว่า เนื่องจากครูที่สอนพิเศษภาษาอังกฤษของโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีได้ติดเชื้อโควิด-19 จากนั้นแยกครูและเด็กนักเรียนที่เสี่ยงเพื่อตรวจให้ไวที่สุดครูท่านนี้ได้สอนเพียงระดับ 2 ชั้นการศึกษาเท่านั้น หลังจากนั้นทางโรงเรียนได้ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ปกครอง พร้อมชี้แจงตามที่คุณหมอแนะนำ สังเกตบุตรหลานของท่านหากมีอาการคล้ายติดเชื้อให้ประสานมาที่ครูประจำชั้นหรือฝ่ายบริหารได้ทันที

## 'อนุทิน'สั่งทีมล้างตลาดปทุมฯ

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เป็นแบบกลุ่มก้อนในพื้นที่ จ.ปทุมธานี ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ปทุมธานี จึงมีมติให้ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นเวลา 5 วัน คือตั้งแต่วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์นี้ ได้แก่ ตลาดสุชาติ และตลาดพรพัฒน์นั้น

“กรมอนามัยได้ปฏิบัติตามข้อสั่งการของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ สธ. เตรียมส่งทีมจาก ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี และทีมส่วนกลาง ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุน และให้คำแนะนำ ผู้ประกอบการตลาดได้ปฏิบัติตามมาตรการ ของ สธ.อย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมกันเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะเมื่อมีการระบาดของโรค ควรมีการล้าง ตลาดตามหลักสุขาภิบาลอย่างน้อยสัปดาห์ละ ครั้ง ส่วนแผงอาหารสดต้องล้างทุกวันเพื่อลด การแพร่กระจายของโรคโควิด-19 เนื่องจาก ตลาดสดเป็นแหล่งจับจ่ายสินค้าของประชาชน ในจังหวัด เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับ ประชาชนผู้ใช้บริการเมื่อกลับมาเปิดให้บริการ อีกครั้ง” อธิบดีกรมอนามัยกล่าว

### ตากเจออีก31คนสั่งปิดตลาด-ร.ร.

ที่ จ.ตาก เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ทน.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ได้ สั่งปิดตลาดพาเจริญ และตลาดศรีมอย เขต เทศบาลนครแม่สอดเป็นครั้งที่ 2 ทั้งนี้ เพื่อ ขอความร่วมมือจากประชาชน เจ้าของร้านค้า ในการที่จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โควิด-19 ในตลาดทั้ง 2 แห่ง โดยจะให้เปิด ตามปกติในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ นอกจากนี้ ยังสั่งปิดตลาดนัด ตลาดถนนคนเดิน ตลาด กลางคืนในเขตเทศบาลนครแม่สอดอย่าง ไม่มีกำหนด

ทั้งนี้ศูนย์เฝ้าระวังโควิดจังหวัดแม่สอด ได้รายงานว่ามีผู้ป่วยโควิดอีก 31 ราย นอกจากนี้เทศบาลแม่สอดยังสั่งปิดโรงเรียน ในสังกัด 11 แห่งเพิ่มเติมจนถึง 19 กุมภาพันธ์

### สงขลาป่วย1คนกลับมาเลย

ที่ จ.สงขลา คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.สงขลา รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ใน จ.สงขลา พบผู้ติดเชื้อโควิด 1 ราย เดินทางจากประเทศมาเลเซียทำด้านสะเดาและ อยู่ในสถานที่กักกันของรัฐ ขณะนี้ได้ส่งตัว เข้ารักษาในโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว จาก การตรวจสอบไหม้ไลน์ ผู้ป่วยมาจากมาเลเซีย มาที่ด้านสะเดาสุดท้ายและไม่ได้เดินทางไป ในสถานที่อื่น ขณะนี้มีผู้ป่วยสะสมจากต่าง ประเทศ 10 ราย ติดเชื้อในประเทศ 2 ราย รักษาตัวหายปกติแล้ว 9 ราย รักษาตัวที่โรงพยาบาล 3 ราย

### หนุนอพท.ซื้อวัคซีนไม่ผิด

นายบรรณ แก้วฉ่า นักวิชาการด้าน กฎหมายท้องถิ่นและการกระจายอำนาจ กล่าวว่า องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้หรือไม่ เป็นปัญหาจากข้อกฎหมายที่กำหนดภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของ อพท.ไว้อย่างชัดเจน ขณะที่การดำเนินการจัดซื้อหรือไม่ ควรเป็น ตูลพิณิจของผู้บริหาร อพท. เนื่องจากขณะนี้ ไม่มีกฎหมายฉบับใดยกเป็นข้ออ้างว่า อพท. ไม่มีอำนาจในการจัดซื้อ หาก อพท.มีศักยภาพ ในการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิดได้ แต่ไม่ ดำเนินการ ประชาชนในเขต อพท.แห่งนั้น สามารถยื่นฟ้องผู้บริหาร อพท.ฐานละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ได้ หากเทียบกับการซื้อวัคซีน ฉีดเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

“หากรัฐบาล สธ. กระทรวงมหาดไทย (มท.) หรือองค์กรอิสระ ไม่ประสงค์จะให้ อพท.เทศบาล อบจ.ทั่วประเทศจัดซื้อ ทั้งที่มีอำนาจหน้าที่ ป้องกันโรค ก็ควรเสนอต่อ รัฐสภาแก้ไขพระราชบัญญัติจัดตั้ง อพท. เพื่อยกเลิกอำนาจหน้าที่ในการป้องกันโรค ของ อพท. เทศบาล อบจ. รวมทั้งท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ดังนั้น หากผู้บริหารท้องถิ่นเห็นว่า หน่วยงานส่วนกลางจัดหาวัคซีนล่าช้า ทำให้ ประชาชนในเขต อพท.อาจมีความเสี่ยงกับ การติดเชื้อ ยืนยันว่าผู้บริหารท้องถิ่นสามารถ จัดหาวัคซีนให้ประชาชนได้” นายบรรณกล่าว

### กลายเป็นรัฐราชินีแพร่เร็วขึ้น3เท่า

รอยเตอร์รายงานว่า นายเอดูอาร์โด ปา ซูเอลโญ รัฐมนตรีสาธารณสุขบราซิล ยืนยัน ว่าเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์ที่เริ่มต้นพบที่เมือง มาเนาส์ ในป่าอเมซอน สามารถแพร่ระบาด ออกไปได้เร็วกว่าเดิมถึง 3 เท่าตัว แต่ยืนยัน ว่าผลการทดลองพบว่าวัคซีนทั้งของจีนและ ของบริษัทแอสตราเซนเนกาของอังกฤษยังคง มีประสิทธิภาพในการต่อต้านเชื้อกลายพันธุ์นี้

นายปาซูลโญกล่าวระหว่างการเข้า ให้ปากคำต่อวุฒิสภาของบราซิลยอมรับว่า เชื้อกลายพันธุ์ดังกล่าวส่งผลให้เกิดการแพร่ ระบาดระลอก 2 ที่ร้ายแรงกว่าเดิมในช่วง ที่ผ่านมา และยืนยันว่า แม้การระบาดจะ รุนแรงเกินคาดหมายแต่ทางการเริ่มควบคุม

สถานการณ์การแพร่ระบาดได้แล้วในเวลา นี้ โดยเชื้อกลายพันธุ์นี้สามารถแพร่ออกไป ได้เร็วกว่าเดิม 3 เท่า แต่วัคซีนของซิโนแวค และแอสตราเซนเนก้ายังมีประสิทธิภาพ ในการต่อต้านเชื้อสายพันธุ์นี้ โดยไม่ได้ให้ รายละเอียดเพิ่มเติมและไม่ได้ระบุว่า การ ทดลองประสิทธิภาพวัคซีนดังกล่าวมีขึ้น เมื่อใด เพราะก่อนหน้านี้ สถาบันบุนทันทันใน นครเซาเปาโล ระบุว่ากำลังร่วมมือกับซิโนแวคเพื่อทดลองวัคซีนดังกล่าวกับเชื้อกลาย พันธุ์แต่ระบุว่าต้องใช้เวลาราว 2 สัปดาห์ จึงจะได้ผลลัพธ์ เช่นเดียวกับศูนย์ชีวแพทย์ โฟโคครูซที่ทดลองร่วมกับแอสตราเซนเนก้า ก็ยังคงรอผลการทดสอบประสิทธิภาพอยู่ เช่นกัน

### ชีสายพันธุ์อังกฤษจะครองโลก

นางซารอน ฟิค็อก ผู้อำนวยการเฝ้า ระวังทางพันธุกรรมโควิด-19 ของอังกฤษ กล่าวไว้ว่า เชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์อังกฤษ หรือ บี.1.1.7 ที่เรียกกันทั่วไปว่าสายพันธุ์เคนท์ เนื่องจากพบครั้งแรกที่เมืองเคนท์ ทางตะวัน ออกเฉียงใต้ของประเทศเมื่อเดือนกันยายน ปีที่ผ่านมา จะกลายเป็นสายพันธุ์ย่อยของ โควิด-19 ที่จะแพร่ระบาดและครอบงำไปทั่ว โลก ขณะที่มีการตรวจพบสายพันธุ์นี้ระบอบ ไปแล้ว 50 ประเทศในเวลาสั้น

ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าสายพันธุ์เคนท์ ซึ่งแพร่ระบาดไปทั่วอังกฤษจนทำให้รัฐบาล ต้องประกาศล็อกดาวน์เป็นรอบที่สองใน เวลาสั้น แพร่ได้เร็วกว่าสายพันธุ์เดิม 70 เปอร์เซ็นต์ และเป็นเหตุให้ถึงแก่ชีวิตเพิ่ม มากขึ้นกว่าทุกสายพันธุ์ย่อย 30 เปอร์เซ็นต์ แม้จะมีการพิสูจน์แล้วว่าวัคซีนโควิด-19 ที่มีอยู่ใช้ได้ผลกับสายพันธุ์ย่อยเคนท์ แต่สาย พันธุ์นี้ก็ยังคงสร้างความกังวลในหมู่ผู้เชี่ยวชาญ มากขึ้นเรื่อยๆ เพราะจนถึงขณะนี้สายพันธุ์นี้ แพร่ระบาดต่อเนื่องอยู่นานหลายเดือนแล้ว มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการกลายพันธุ์ซ้ำ ขึ้นและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของ วัคซีนได้ในที่สุด

### ก่อโรค'เอ็มไอเอส-ซี'ในเด็กพุ่ง

บริษัทกระจายเสียงระหว่างประเทศแห่ง เยอรมนี (ดีดับเบิลยู) รายงานว่า การติดเชื้อ โควิด-19 ในเด็กและเยาวชน ส่งผลให้เกิด

# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 13 กุมภาพันธ์ 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15679

Col.Inch: 180.95 Ad Value: 280,472.50

หน้า: 1 (บนซ้าย), 7

PRValue (x3): 841,417.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ปทุมฯวันเดียวป่วยพุ่ง61คน

โรคภาวะอักเสบจากการติดเชื้อหลายระบบในเด็ก (The multisystem inflammatory syndrome in children- MIS-C) หรือเอ็มไอเอส-ซี ในเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัดในประเทศอังกฤษ โดยมีเด็กๆ ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพราะอาการเอ็มไอเอส-ซี ถึง 100 คนต่อสัปดาห์ เพิ่มจากเมื่อเดือนเมษายนปี 2563 ที่มีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 30 คนต่อสัปดาห์เท่านั้น

ผู้เชี่ยวชาญของอังกฤษระบุว่า ในระหว่างการแพร่ระบาดระลอกใหม่นี้พบว่ามีเด็ก 1 คนในทุกๆ 5,000 คน จะเกิดอาการป่วยเป็นโรคเอ็มไอเอส-ซี หลังจากติดเชื้อโควิด-19 ราว 1 เดือน โดยเด็กที่มีเชื้อสายแอฟริกาและเอเชีย จะได้รับผลกระทบมากกว่า

# ผงะ!ปทุมฯติดเชื้อฟุ้ง

ไทยโพสต์ ● ไทยติดเชื้อรายใหม่ 175 ราย ปทุมธานีผงะ วันเดียว 61 ราย ผู้ว่าฯ สั่ง ปิดโรงเรียน-ตลาด 2 แห่ง แม่สอดหนักฟุ้ง อีก 31 ราย จุฬาฯ ยังลามไม่หยุดต้องปิด มหาลัยถึงสิ้นเดือน วอ.ย้าทุกกิจกรรมช่วง ตรุษจีน-วาเลนไทน์คุมเข้มโควิด

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ศูนย์บริหาร สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์ประเทศไทยประจำวัน ว่า มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 175 ราย เป็นการ ติดเชื้อในประเทศ 167 ราย มาจากระบบ เฝ้าระวังและระบบบริการ 47 ราย แบ่ง เป็น กทม. 9 ราย, ชลบุรี 1 ราย, นนทบุรี 1 ราย, สมุทรสงคราม 1 ราย และสมุทรสาคร 35 ราย มาจากการค้นหาเชิงรุกพบ 120 ราย ในจำนวนนี้มาจากการค้นหาเชิงรุกที่ จ.สมุทรสาคร 60 ราย เป็นคนไทย 11 ราย ชาวเมียนมา 49 ราย และที่ปทุมธานีอีก 60 ราย เป็นคนไทย 31 ราย และชาวเมียนมา 29 ราย นอกจากนี้ เป็นผู้ที่เดินทางมาจาก ต่างประเทศ 8 ราย ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสม 24,279 ราย หายป่วยสะสม 20,210 ราย

อ่านต่อหน้า 8

## ผงะ! ปทุม

อยู่ระหว่างรักษา 3,989 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม ยอดสะสมคงที่ 80 ราย

ทั้งนี้ มีจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา 8 จังหวัด มีจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อในช่วง 3-6 วันที่ผ่านมา 4 จังหวัด มีจังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อในช่วง 7-14 วันที่ผ่านมา 6 จังหวัด มีจังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อในช่วง 15-28 วันที่ผ่านมา 14 จังหวัด มีจังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อมากกว่า 28 วัน 31 จังหวัด และมีจังหวัดที่ไม่เคยพบผู้ติดเชื้อ 14 จังหวัด

ขณะที่สถานการณ์โลก มีผู้ติดเชื้อสะสม 108,293,836 ราย เสียชีวิตสะสม 2,378,759 ราย

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงข้อกังวลถึงการรวมตัวของคนจำนวนมาก เช่น การไหว้พระ ตริภูมิหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ รวมถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ช่วงแพร่ระบาดโควิด-19 ว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนและวันวาเลนไทน์ รัฐบาลโดย ศบค. เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรณรงค์ให้ประชาชนรับทราบถึงการปฏิบัติตามมาตรการและเฝ้าระวังการทำการกิจกรรมรวมกัน และเท่าที่เห็นการไหว้ในเทศกาลตรุษจีนตามสถานที่ต่างๆ ส่วนใหญ่สวมหน้ากากอนามัยเกือบ 100% นอกจากนั้น กระทรวงต่างๆ ได้ย้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตัว โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้แจ้งไปยังศาสนสถาน เครือข่ายวัฒนธรรมประเพณี ที่จัดกิจกรรมในสถานที่ต่างๆ ไปเรียบร้อยแล้ว ให้ปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ขณะที่ กทม.งดกิจกรรมบางอย่าง เช่น งานจดทะเบียนสมรสวันวาเลนไทน์

ผู้สื่อข่าวถามถึงเสียงวิจารณ์ว่าอนุญาตให้ทำกิจกรรมได้ในเทศกาลได้ แต่ห้ามการชุมนุม โดยอ้างว่าเพื่อป้องกันโควิด นายอิทธิพลกล่าวว่า เราห่วงใยทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณี การประชุมสัมมนา หรือการชุมนุมทางการเมือง ซึ่งทางสาธารณสุข เน้นย้ำตลอดเรื่องการรวมตัว แม้จะสวมหน้ากากอนามัย อาจ

จะไม่สามารถคัดกรองได้ทุกคน เรื่องนี้ภาครัฐประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา เพราะอยากให้การแพร่ระบาดสงบโดยเร็วภายในเดือน มี.ค.ที่จะเริ่มมีวัคซีนล็อตแรกเข้ามา

เมื่อถามว่า จะไม่เป็นการเลือกปฏิบัติระหว่างการชุมนุมทางการเมืองกับการจัดกิจกรรมประเภทอื่น รว.วัฒนธรรมกล่าวว่า เรายึดการประเมินความเสี่ยงทางสาธารณสุขว่ามีมากน้อยแค่ไหน ไม่ได้เลือกว่าเป็นกิจกรรมประเภทใด ทั้งนี้ ขอฝากให้ทุกคนดูแลสุขภาพและระมัดระวังถึงแม้จะเป็นการพบปะในครอบครัวก็ตาม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกประกาศฉบับที่ 7/2564 หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบุว่า ศูนย์บริการสุขภาพ จุฬาฯ ได้มีการคัดกรองเชิงรุกเพิ่มจำนวน 243 ราย และพบว่าผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 3 คน จึงได้เร่งดำเนินการคัดกรองกับผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวทำให้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 1 คน รวมทั้งสิ้น 4 คน รวมมีผู้ติดเชื้อในพื้นที่จุฬาฯ ระหว่างวันที่ 5-11 ก.พ. แล้วทั้งสิ้น 20 คน

จุฬาฯ ปิดถึง 28 ก.พ.

ต่อมา จุฬาฯ ได้ประกาศปิดทำการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 12-28 ก.พ.64 หลังบุคลากรติดโควิด-19 ให้จัดการเรียนการสอนออนไลน์แทน เพื่อลดการแพร่ระบาด โดยระบุว่า 1.ให้มหาวิทยาลัยปิดที่ทำการที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 12-28 ก.พ.2564 2.ขอให้หนีคดีและบุคลากรหลัก เลี่ยงการออกจากสถานที่พักอาศัย



การเดินทางไปยังที่ชุมนุมชน หรือการพบปะบุคคลอื่นโดยไม่มีเหตุจำเป็น และมีหน้าที่ติดตามข่าวสารจากมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด 3.ให้จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างเวลาที่กำหนดไว้ตามประกาศนี้ หากมีการวัดและประเมินผลระหว่างเวลาที่กำหนดไว้ตามประกาศนี้ ให้ผู้สอนพิจารณาปรับรูปแบบการวัดและประเมินผล โดยใช้วิธีการอื่นนอกจากการทำข้อสอบในห้องสอบหรือการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม

4.ให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง พร้อมรับการติดต่อหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ และรักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลมอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติตามที่เห็นสมควร 5.กรณีงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย การตรวจคัดกรองเชื้อโรค COVID-19 การดูแลนิสิตที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัย หรืองานอื่นตามที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานประกาศกำหนด ให้บุคลากรนั้นมาปฏิบัติงานเท่าที่จำเป็น โดยให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล ปรับวันหรือเวลามาปฏิบัติงานของบุคลากรนั้นให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในกรณีที่ไม่มีความจำเป็นให้บุคลากรตามวรรคหนึ่งมาปฏิบัติงาน ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลสั่งให้บุคลากรนั้นปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตนเองก็ได้

6.ในกรณีจำเป็นเพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล อาจจัดให้มีการประชุม

หรือปรึกษาหารือระหว่างบุคลากรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สั่งให้บุคลากรคนใดมาปฏิบัติงาน หรือดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นก็ได้ 7.หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล อาจกำหนดรายละเอียดหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อดำเนินการโดยไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ได้ 8.กรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล วินิจฉัยชี้ขาด ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 12-28 ก.พ.2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ที่ จ.ปทุมธานี เวลา 10.30 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย พล.ต.ท.ศารณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้นำทีมฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคที่โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี และตลาดสุชาติ ตลาดพรพัฒน์ อ.ธัญบุรี ภายหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการและผู้ใช้งานรวมตัวแสดงความไม่พอใจที่รัฐสั่งปิดตลาดทั้งสองแห่ง ซึ่ง พล.ต.ท.ศารณวิทย์ได้เข้าพูดคุยทำความเข้าใจ

จากนั้น พล.ต.ท.ศารณวิทย์เปิดเผยว่า จากที่ได้พูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าภายในตลาดสุชาติและตลาดพรพัฒน์ หลังจากที่ได้สั่งปิดตลาดตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ.ที่ผ่านมา เราต้องเข้าใจว่าช่วงนี้เป็นเทศกาลตรุษจีน ทางผู้ประกอบการค้าขายได้ซื้อสินค้ามาจำนวนมาก สินค้าต่างๆ ที่ไม่ได้ขายจึงเสียหาย จึงได้หารือกับผู้ว่าฯ แล้ว และขอให้ผู้ว่าฯ ชวยเวลาให้ผู้ค้าได้ระบายสินค้าระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ จะต้องดูจากผลตรวจในวันนี้เพื่อพิจารณาอีกครั้งด้วยว่าจะสามารถผ่อนคลายน้อย่างไรเพื่อช่วยเหลือประชาชน

#### ติดเชื้อมากนอกจังหวัด

นายชัยวัฒน์กล่าวว่า คาดว่าผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 รอบใหม่นี้ จะรับเชื้อมาจากนอกจังหวัดปทุมธานี สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีจึงได้วางแผนการตรวจจึงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนหนึ่ง ซึ่งอยากให้ตรวจเสร็จสิ้นภายในวันนี้จำนวน 3,800 คน เพื่อแยกผู้ติดเชื้อออกมา ส่วน

การสั่งปิดตลาดทั้งสองแห่ง เพราะต้องจำกัดบริเวณเพื่อควบคุมโรคได้เร็ว ซึ่งทางจังหวัดได้เตรียมสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว รวมถึงโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ มีบุคลากรทางการแพทย์ที่พร้อมรับผู้ป่วยมาดูแลได้ทันที

นายแพทย์สุรินทร์ สีบั้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า เนื่องจากตลาดสุชาติและตลาดพรพัฒน์มีคนเข้า-ออกหลายพื้นที่จากหลายจังหวัดเพื่อซื้อสินค้าไปขาย ผลจากการสอบสวนโรคมึแนวโน้มผู้ติดเชื้อจะมาจากนอกพื้นที่ นอกจากนี้ความเป็นอยู่ของแรงงานต่างด้าวภายในตลาดยังไม่ปรับตัวให้เข้ากับนิวนอร์มอล จึงทำให้มีการแพร่ระบาดของโรคกลับมา ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิสูจน์การติดต่อของโรค ทั้งนี้ ผกก.ถึงชาวจังหวัดปทุมธานี ตลาดอื่นๆ ต้องเข้มงวดในการทำความสะอาดตลาดให้เรียบร้อย จัดระบบให้ดี ใส่แมสก์ในการเข้าตลาดทุกครั้ง ให้เขikinเข้า-ออกตลาด

นางสาวอรุณศรี เหลืองธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี กล่าวว่า กรณีครูที่สอนพิเศษภาษาอังกฤษของโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีติดเชื้อโควิด-19 นั้น ได้แยกครูและเด็กนักเรียนที่เสี่ยงเพื่อตรวจให้ไว้ที่สุที่สุด ซึ่งครูคนดังกล่าวสอนเพียงระดับ 2 ชั้นการศึกษาเท่านั้น หลังจากนั้นทางโรงเรียนได้ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ปกครองให้สังเกตบุตรหลาน หากมีอาการคล้ายติดเชื้อ ให้ประสานมาที่ครูประจำชั้นหรือฝ่ายบริหารได้ทันที

ที่ จ.สมุทรสาคร มีการปิดสินนิงวันแรกในพื้นที่ตลาดสดทั้ง 22 แห่ง ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร ที่ผู้ค้าต่างพร้อมใจกันหยุดขายของระหว่างวันที่ 12-14 ก.พ. เพื่อทำความสะอาด ล้างพื้น ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อภายในตลาด สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ว่าทุกตลาดในเขตเทศบาลนครสมุทรสาครมีมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างดี อีกทั้งยังมีการตรวจหาเชื้อเชิงรุกในกลุ่มผู้ค้าและผู้ทำงานในตลาดอีกด้วย โดยทุกคนต้องมีใบรับรองผลเป็นลบ จึงจะสามารถเข้ามาขายสินค้าหรือประกอบกิจการในพื้นที่ตลาดได้ ขณะเดียวกันผู้ประกอบการยังเร่ง

หรือมาตรการเรียกความเชื่อมั่นจากผู้ซื้อและผู้บริโภคทั่วประเทศให้กลับมาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าจากตลาดสดมหาชัยและตลาดสดอื่นๆ ในพื้นที่สมุทรสาครอีกครั้ง

ที่ จ.ตาก ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จ.ตาก รายงานข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ข้อมูล ณ เวลา 12.00 น. มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 31 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 229 คน ติดเชื้อในประเทศ 113 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 116 คน รักษาหาย 135 ราย รักษาตัวอยู่ใน รพ. 92 ราย ทำให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด จำนวน 11 แห่งต้องขยายเวลาการปิดเรียนออกไปอีกเป็นเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 15-19 ก.พ. หรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นจากเดิมที่ปิดมาแล้ว 2 สัปดาห์

ก่อนหน้านี้ ในช่วงเช้า เทศบาลนครแม่สอดได้สั่งปิดตลาดสดนครแม่สอดและตลาดสดพาเจริญ ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ใจกลางอำเภอแม่สอด ถือเป็นครั้งที่ 2 ในรอบสัปดาห์นี้ พร้อมส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำความสะอาดพื้นยาฆ่า

เชื้อโรค หลังจากพบชายวัย 75 ปี พักอยู่หลังตลาด และมีอาชีพค้าขายติดโควิด-19 และกลุ่มติดเชือกลุ่มนี้ มีผู้ป่วยรวมกันมากถึง 40 คน นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 11 ก.พ.ที่ผ่านมา นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มีคำสั่งปิดชุมชนมัสยิดอันซอร์แม่สอดที่อยู่ในเขตเทศบาลนครแม่สอด 7 วัน ตั้งแต่ 11-17 ก.พ. เนื่องจากผลตรวจเชิงรุกมีผู้ป่วยเพิ่มอีก 14 คน หลังจากพบผู้ติดเชื้อก่อนหน้านี้ 22 คน และยังคงรอลุ้นผลตรวจที่เหลือนี้อีกด้วย ขณะเดียวกัน ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 เจ้าหน้าที่กองร้อย อส. ตำรวจแม่สอด ได้นำกำลังเข้าปิดพื้นที่ 5 เส้นทาง บริเวณรอบมัสยิดอันซอร์ทั้งหมด โดยไม่อนุญาตให้บุคคลเข้าและออกในชุมชนแห่งนี้อย่างเด็ดขาดตลอด 24 ชั่วโมง

ที่ จ.สงขลา มีรายงานจากคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.สงขลาว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด 1 ราย ซึ่งเดินทางจากประเทศมาเลเซียทางด้านสะเดา และอยู่ในสถานที่กักกันของรัฐ จากการตรวจสอบสวนใหม่ โฉน่มาจากมาเลเซีย มาหยุดที่ด่านสะเดาสุดท้าย ไม่ได้เดินทางไปในพื้นที่อื่น.

# 'ราษฎร'ระดมพลอนุสาวรีย์ปชต.

## 'ดอน'จีสอบมอ.หาดใหญ่ เชิญ'ปวิน'สอนออนไลน์

“มือบราษฏร” เดิน  
เกม นัดระดมพล 13 ก.พ.  
อนุสาวรีย์ ปชต. จีปล่อย  
แกนนำ ♦ อ่านต่อหน้า 2

### 'ราษฎร' □ ต่อจากหน้า 1

ด้านเครือข่ายคนรุ่นใหม่ นนทบุรี ชุมนุมมทก้า  
เรือนจำทุกวันศุกร์ “ดอน” ปัดสหรัฐกั้วกลไทย  
ใช้มาตรา 112 ซ้ำข่าวลวดเคลื่อน-เข้าใจผิด  
สั่งสอบความปม มอ.หาดใหญ่ เชิญ “ปวิน”  
สอนออนไลน์ “ประธานวิปรัฐบาล” ยันเดิน  
หน้าแก้ รธน. วาระสอง 24-25 ก.พ. ไม่รอคำ  
วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ “บักป้อม” มั่นใจ  
ปชท. ชนะแน่ เลือกตั้งซ่อมเขต 3 เมืองคอน  
สั่ง “อาณัติสิทธิ์” เตรียมทำงานฐานะนักการ  
เมือง “เด็กปชป.” จะบางพรรคสะกดมารยาท  
การเมืองไม่เป็นอัลดสนองดีดมหาช่วงชิงพื้นที่  
ทางการเมือง

### □ วิปรัฐบาลย่นลุยแก้รธน.

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. นายวิรัช รัตนเศรษฐ  
ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)  
ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงาน  
พรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ยืนยัน รัฐสภา  
เดินทักพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ วาระที่  
2 ระหว่างวันที่ 24-25 ก.พ. ภายหลังจากที่  
ประชุมร่วมรัฐสภา มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญ  
วินิจฉัยอำนาจรัฐสภาในการแก้รัฐธรรมนูญ  
และหลังการพิจารณา วาระที่ 2 เสร็จสิ้น รัฐบาล  
เตรียมเสนอเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ เพื่อ  
พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ วาระที่ 3 ช่วง  
กลางเดือน มี.ค. ทั้งนี้

นอกจากนี้ นายวิรัช ยืนยัน แม้ศาล  
รัฐธรรมนูญ รับคำร้องการวินิจฉัย แต่หากไม่มี  
คำสั่งหรือมาตรการใด ๆ รัฐสภาเดินหน้า  
พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแน่นอน แต่  
หากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่ารัฐสภาไม่  
สามารถร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้  
รัฐบาลเตรียมเดินทักแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบ

รายมาตราซึ่งเป็นประโยชน์ที่รัฐบาลจะได้ไม่  
ต้องเสียงบประมาณออกเสียงประชามติกว่า  
3,000 ล้านบาท

### □ สั่งสอบ“ปวิน”สอนออนไลน์

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายดอน ปรมัตถ์  
วิชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.การต่างประเทศ  
เปิดเผยว่าสั่งการให้ รมว.การอุดมศึกษา วิทยา  
ศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ตรวจสอบ  
ข้อเท็จจริง ภายหลังจาก ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์  
นักวิชาการมหาวิทยาลัยเกียวโต ซึ่งลี้ภัยใน  
ประเทศญี่ปุ่นโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วน  
ตัว ระบุว่า ได้รับเชิญสอนออนไลน์วิชาการต่าง  
ประเทศ (สหรัฐ-จีน-อาเซียน) ให้กับคณะ  
เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
(ม.อ.) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยนายดอน  
ระบุว่า กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่ไม่อยากเชื่อ  
และเป็นปัญหาของมหาวิทยาลัย หากเชิญคน  
มีปัญหา มาสอนนักศึกษา แสดงว่าคนเชิญมี  
ปัญหา และหากนายปวิน มาสอนนักศึกษาจริง  
จะถ่ายทอดสิ่งที่เป็นปัญหาสารพัดให้เด็ก ดังนั้น  
เป็นเรื่องไม่สมควร ไม่ปกติ และในฐานะกำกับ  
ดูแลกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้สั่งให้ตรวจ  
สอบเป็นพิเศษเพราะการนำคนมีปัญหา กับ  
ชาติ, สถาบัน และความมั่นคง มาถ่ายทอด  
ปัญหาสู่เยาวชน ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องกับกระบวน  
การศึกษาของไทย

▶ กอดตัน...เครือข่ายคนรุ่นใหม่ นนทบุรี ซึ่งเป็นแนวร่วมกลุ่ม  
ราษฎร จัดกิจกรรมวันศุกร์ปลุก  
ความยุติธรรม ที่หน้าเรือนจำ  
พิเศษกรุงเทพมหานคร เรียกร้อง  
ให้ปล่อยตัว 4 แกนนำและแนว  
ร่วม โดยมีตำรวจควบคุมฝูงชน  
กระจายกำลังรักษาความปลอดภัย  
อยู่โดยรอบอย่างเข้มงวด



ขณะที่ นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขาธิการ รว.การอุดมศึกษาฯ ทำหนังสือด่วนถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องนายปวิณ ผู้ลี้ภัยในประเทศญี่ปุ่น ได้รับเชิญให้บรรยายผ่านระบบออนไลน์ โดยให้ทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง ถึง รว.การอุดมศึกษาฯ โดยด่วน

## □ จีหาตัวมือปาเก้าอี้ถาตา

น.ส.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวเรียกร้องให้รัฐบาลสอบสวนกรณีระหว่างการชุมนุมของกลุ่มราษฎรที่ สน.ปทุมวัน เมื่อวันที่ 10 ก.พ. มีการใช้เก้าอี้ถาตา ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย ประกอบกับการชุมนุมดังกล่าว ตำรวจ วางกำลังตั้งจุดคัดกรองทุกเส้นทางเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ชุมนุมจะนำอาวุธหรืออุปกรณ์ที่เป็นอันตรายเข้าไปในพื้นที่ชุมนุม รัฐบาลไม่ควรปิดความรับผิดชอบกับเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้น ต้องสอบสวนให้เกิดความกระจ่างไครเป็นคนลงมือ ซึ่งการปฏิบัติกับผู้ชุมนุมที่ผ่านมายึดหลักสากล ส่วนทางประชาคมโลกที่ต่อต้านความรุนแรงทุกรูปแบบ เมื่อวันที่ 8 ก.พ. ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของสหรัฐอเมริกา โทรศัพท์พูดคุยกับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) แสดงความกังวลเรื่องการชุมนุมประท้วงในไทย ที่ถูกจับกุมและดำเนินคดี แต่หลังจากนั้นรัฐบาลจับผู้ชุมนุมโดยไม่ฟังเสียงห่วงใยจากสหรัฐ และไม่เคยตระหนักการกระทำที่ไม่ชอบธรรมจะทำให้ขาดการยอมรับจากนานาประเทศ

“หากไทยยังคงใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมทางการเมืองโดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือบ่อยครั้ง จนทำให้ไทยสูญเสียความเชื่อมั่นกับชาวโลก อาจทำให้สหรัฐ เหน็ดเหนื่อยกับไทย และกระทบกับการค้าการลงทุนในอนาคต เพราะไทยส่งออกไปสหรัฐ มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก มูลค่าการส่งออกในปีที่ผ่านมาอยู่ที่กว่า 1 ล้านล้านบาท” โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าว

## □ แฉปมสหรัฐกังวล ม.112

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรว.การต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าว นายเจค ซัลลิแวน ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของนายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐ พุดคุยทางโทรศัพท์กับ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และแสดงความเป็นห่วงเรื่องจับกุมผู้ประท้วงในประเทศไทย และแสดงความเป็นห่วงเรื่องการดำเนินคดีมาตรา 112 โดยนายดอนชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวมีความเข้าใจผิดและคลาดเคลื่อน ข้อเท็จจริง

คือ ระหว่างการหารือสหรัฐพูดคุยสถานการณืทั่วไป และหวังไทยไม่มีเหตุรุนแรงบานปลาย ซึ่งเป็นท่าทีปกติของสหรัฐ และเห็นว่าไทยควบคุมสถานการณ์ได้รวมถึงรับรู้การประท้วงที่เกิดขึ้นในไทย ไม่มีความรุนแรงเหมือนประเทศอื่น ๆ

## □ ชุมชนมจีปล่อยแกนนำ

ช่วงเย็นวันเดียวกันที่ด้านหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “เครือข่ายคนรุ่นใหม่บนทপুরี” ซึ่งเป็นแนวร่วมกลุ่มราษฎร จัดกิจกรรมวันศุกร์ปลุกความยุติธรรม เรียกร้องให้ปล่อยตัว 4 แกนนำและแนวร่วม กลุ่มราษฎร ประกอบด้วย นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน, นายอานนท์ นำภา, นายสมยศ พุดฆาเกษมสุข และนายปดิวัฒน์ สำหรับแย้ม หรือ “หมอลำแบงค์” ที่ถูกขังระหว่างพิจารณาคดี หลายข้อหาอาทิ กฎหมายอาญามาตรา 112 และ มาตรา 116 โดยมีตำรวจควบคุมฝูงชน กระชากกำลังรักษาความปลอดภัยล้อมบริเวณ ขณะที่ พ.ต.อ.สุเมธ โกชณา ผกก.สน.ประซาชื่น อ่านประกาศขอให้ผู้ติการชุมนุมเนื่องจากผิด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ, พ.ร.บ.ควบคุมโรค โดยระหว่างนั้นมีแนวร่วมกลุ่มราษฎร เข้ามาเคาะตีหม้อ และตะโกนต่อว่าด้วยความไม่พอใจ

## □ ขู่อัดมือบทุกวันศุกร์

ขณะที่ นพ.ทศพร เสรีรักษ์ อดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ เดินทางเข้าร่วมสังเกตการณ์ กล่าวว่า ส่วนตัวไม่เห็นด้วยที่จำเลยทั้ง 4 คน ไม่ได้มีการประกันตัว ทั้งนี้เมื่อรัฐบาลพยายามตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ ต้องสั่งยุติทุกคดีเพื่อหาทางออกร่วมกัน และขอให้หยุดสร้างเงื่อนไขให้คนออกมาชุมนุมซึ่งไม่ทราบการชุมนุมต้องยึดขาไปถึงเมื่อไร แต่ต้องสู้ด้วยศิลปะ และสันติวิธี

ต่อมาเครือข่ายคนรุ่นใหม่บนทপুরี อ่านแถลงการณ์ฉบับเร่งด่วนสรุปใจความคือ เรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนนำและแนวร่วมกลุ่มราษฎรทั้ง 4 คน และขอให้ยกเลิกกฎหมายมาตรา 112 ไม่ให้นำมาใช้กับผู้เห็นต่างทางการเมือง และหากไม่ปล่อยตัว 4 คนเตรียมกลับมาชุมนุมที่ด้านหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ทุกวันศุกร์

จากนั้นเวลา 20.25 น. มวลชนได้ร่วมทำกิจกรรม จุดเทียนขาว เพื่อสื่อถึงความบริสุทธิ์ใจของแกนนำและแนวร่วมทั้ง 4 คน และเพื่อเปิดทางสว่างแก่ประชาธิปไตยพร้อมร่วมร้องเพลง “เราคือเพื่อนกัน” และ “ฝากรักถึงเจ้าผีเสื้อ” ก่อนประกาศยุติการชุมนุม

ส่วนที่บึงสีฐาน ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลุ่มราษฎรขอนแก่น ภายใต้การนำของนายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ “ไผ่ ดาวดิน” และ น.ส.อินทิรา เจริญปุระ หรือ “ทราย” จัดชุมนุมเรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมายมาตรา 112 ก่อนสลายตัว โดยไม่มีเหตุรุนแรงใด ๆ

## □ “ราษฎร” นัดชุมนุม 18 ก.พ.

เพจเฟซบุ๊กราษฎร โพสต์ข้อความ นัดหมายชุมนุม ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย วันที่ 18 ก.พ. เวลา 15.00 น. ภายใต้ชื่อกิจกรรม “นับ 1 ถึงล้าน คืนอำนาจให้ประชาชน” เพื่อแสดงจุดยืน คัดค้านมาตรา 112 และเรียกร้องให้ปล่อยแกนนำและแนวร่วมกลุ่มราษฎร ทั้ง 4 คน

“ทุกครั้งที่รวมพลยังทำให้เราส่งเสียงได้ไกลขึ้น ดังขึ้น และเข้าใกล้ชัยชนะมากขึ้นทุกวัน มาร่วมตะโกนให้รัฐรับรู้ความทุกข์ยากของประชาชน มาร่วมส่งเสียงให้ศาลปล่อยเพื่อนเรา มาร่วมแสดงออกให้โลกรับรู้เราไม่เอามาตรา 112 มาร่วมนับ 1 ไปด้วยกันให้ถึง 1,000,000 เพื่อล้มระบอบศักดินาเผด็จการ ทวงคืนอำนาจให้ประชาชนได้อย่างแท้จริง” เพจเฟซบุ๊กราษฎร ระบุช่วงหนึ่ง

## □ พปชร.ลุยเลือกตั้งซ่อม

ที่สำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรดาพรรคการเมืองที่สมัครเลือกตั้งซ่อมเขต 3 นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 11-15 ก.พ. แขนงนายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่ง ส.ส. เป็นไปอย่างกึกกัก โดยเมื่อ เวลา 13.30 น. นายอนุชา นาคาศัย เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ พร้อมคณะนำ นายอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ เดินทางเข้าสมัครรับเลือกตั้งซ่อมเขต 3 นครศรีธรรมราช ในนามพรรคพลังประชารัฐ ก่อนจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครได้หมายเลข 4 โดยมีवलชนและอดีตผู้สมัคร ส.ส.จากพรรคต่าง ๆ ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เดินทางมาให้กำลังใจ พร้อมประกาศสนับสนุนและช่วยหาเสียงให้นายอาญาสิทธิ์ชนะการเลือกตั้งซ่อม เป็น ส.ส.เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ

## □ มั่นใจ “อาญาสิทธิ์” เข้าวิน

นายอนุชา กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร แต่งตั้งให้ตนเป็น ผอ.การเลือกตั้งซ่อมเขต 3 นครศรีธรรมราช ก่อนลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช พล.อ.ประวิตรได้เรียกคนพร้อมนายอาญาสิทธิ์ และ ส.ส.พื้นที่ภาคใต้ เข้าพบพร้อมกำชับให้ช่วยหาเสียงสนับสนุนนายอาญาสิทธิ์

รวมทั้งแนะนำนายอาญาสิทธิ์เป็นพิเศษว่าต่อไปต้องทำงานในฐานะนักการเมือง ไม่ใช่ขายอำเภอกันต่อไป ดังนั้นขอให้สำรวจปัญหาในพื้นที่ และเสนอขึ้นมาที่พรรค เพื่อส่งเรื่องไปที่รัฐบาลให้เร่งจัดงบประมาณและโครงการต่าง ๆ ไปช่วยเหลือประชาชน

นายอาญาสิทธิ์ ยืนยันมีความตั้งใจเป็น ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ เพื่อเข้าไปสนับสนุน นายกรัฐมนตรี ซึ่งพรรคพลังประชารัฐมอบหมายให้ตนรวบรวมปัญหาในพื้นที่เขต 3 นครศรีธรรมราช เพื่อเสนอให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขปัญหาย่างจริงจังเป็นรูปธรรมต่อไป

“การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ผมแพ้ 4,000 คะแนนเศษ ทำให้ประชาชนรู้สึกผมเพิ่มมากขึ้น และส่วนใหญ่เห็นว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันสามารถขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ มากมาย ในครั้งนี้ผมมั่นใจสามารถชนะการเลือกตั้งเข้าไปเป็น ส.ส.ตัวแทนประชาชนเขต 3 นครศรีธรรมราชแน่นอน” นายอาญาสิทธิ์ กล่าว

### □ ทาเสียงเจอ “เสรีรวมไทย”

ทั้งนี้ภายหลังยื่นใบสมัครเสร็จสิ้นนายอนุชา และผู้สมัครของพรรคเดินทางลงพื้นที่ที่ อ.ชะอวด เพื่อร่วมขบวนแห่หาเสียงเป็นปฐมฤกษ์ พร้อมชูนโยบายสายต่อผลของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการคนละครึ่ง ทั้งนี้ระหว่างการลงพื้นที่หาเสียง นายอนุชา พร้อมคณะได้พบกับ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ที่ได้กับผู้สมัครของพรรค ทาเสียงในพื้นที่เดียวกัน โดยได้ทักทายและถ่ายรูปคู่กันอีกด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการรับสมัครเลือกตั้งซ่อม เขต 3 จ.นครศรีธรรมราช จนถึงขณะนี้ผู้สมัคร 4 คน จาก 4 พรรคการเมือง ประกอบด้วยพรรคประชาธิปัตย์, พรรคเสรีรวมไทย, พรรคกล้า และพรรคพลังประชารัฐ

### □ ปชป.ยื่นชนะแน่นอน

อีกด้านหนึ่ง นางดรณวรรณ ชาญพิพัฒน์ชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เปิดเผยว่ากรรมการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 3 จ.นครศรีธรรมราช ของพรรคประชาธิปัตย์ ที่มี นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ เป็นผู้สมัคร เน้นยุทธศาสตร์เข้าถึงประชาชนทั้งแบบ “ออฟไลน์” และ “ออนไลน์” รวมถึงนำเสนอวิสัยทัศน์ใหม่ ๆ และผลงานพรรคจากอดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดยที่ประชุมพรรคได้ตั้งทีมยุทธศาสตร์เพื่อช่วยสนับสนุนการหาเสียง 3 คณะ ประกอบด้วย (1) ทีมยุทธศาสตร์ด้านโซเชียลมีเดีย ทำหน้าที่กำหนดยุทธศาสตร์ในการรณรงค์หาเสียงผ่านโลกออนไลน์ (2) ทีม

ปฏิบัติการพิเศษ ทำหน้าที่ในการดูแลตรวจสอบความโปร่งใสในการเลือกตั้ง และ (3) ทีมประสานงานเครือข่ายองค์กรภายนอกพรรค ทำหน้าที่ในการประสานเชื่อมโยงกับเครือข่ายภายนอกพรรคเพื่อช่วยสื่อสารนโยบายที่สำคัญ และเชื่อมั่นการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์ชนะแน่นอน

“พรรคประชาธิปัตย์ มีเป้าหมายเดียวคือชัยชนะ และเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ มีการวางแผนที่ดีและมียุทธศาสตร์ที่ครบทุกด้าน ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในการทำงานของพรรคที่เป็นพรรคของคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย และให้โอกาสผู้สมัครของพรรคคือนายพงศ์สินธุ์ ได้เข้าไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการทำงานเพื่อสร้างอนาคตร่วมกันกับพี่น้องชาวนครศรีธรรมราช” นางดรณวรรณ กล่าว

### □ ฉะมารยาทการเมือง

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส. นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ ตลาดนัดบ้านสระใคร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช เพื่ออำลาตำแหน่ง ส.ส. กับพ่อค้าแม่ค้า และประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอย ว่า ส่วนตัวได้ตอบคำถามและอธิบายเหตุผลกับประชาชนเป็นสิทธิของพรรคการเมืองแต่ละพรรคที่จะส่งคนสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ แต่จิตสำนึกหรือมารยาททางการเมืองเป็นเรื่องของสภิดลสำนึกทางการเมือง เพราะบางพรรคการเมืองอาจสะกดคำว่ามารยาทไม่เป็น และการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ อาจเป็นเพียงแค่สนองคันทหาบางพรรค ที่ต้องการช่วงชิงพื้นที่ทางการเมืองระหว่างพรรคการเมืองด้วยกัน

### □ กรม.ตรวจเชื้อโควิด

สำหรับความเคลื่อนไหวอื่น ๆ ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข นำทีมแพทย์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อนเข้าร่วมงานวันชาติออสเตรเลีย ที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย วันที่ 15 ก.พ. โดยมีบรรดา รัฐมนตรี อาทิ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรว.การต่างประเทศ, พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รชช.กลาโหม, คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รชช.ศึกษาธิการ, นายอิทธิพล คุณปลื้ม รว.วัฒนธรรม เข้าตรวจหาเชื้อ ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รว.กลาโหม ไม่ได้เดินทางเข้าตรวจหาเชื้อ-19 ที่ทำเนียบรัฐบาลแต่อย่างใดเนื่องจากมีแพทย์ประจำตัวตรวจให้เป็นระยะอยู่แล้ว

### □ ตร.เปิดแฟนเพจ “เรือดำน้ำ”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากองทัพอากาศ เปิดแฟนเพจแฟนเพจ “เรือดำน้ำไทย Thai Submarines” เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องเรือดำน้ำ ภายหลังจากมีกระแสข่าว การทำงานประมาณปี 2565 กองทัพอากาศไม่ได้บรรจุราชการจัดซื้อเรือดำน้ำลำที่ 2 และลำที่ 3 เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด

ขณะที่ พล.ร.ท.เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพอากาศ ซึ่งแจ้งว่าการจัดตั้งแฟนเพจ “เรือดำน้ำไทย Thai Submarines” มีวัตถุประสงค์เป็นสื่อกลางในโซเชียลมีเดีย เพื่อการค้นคว้าหาความรู้เรื่องเรือดำน้ำ อาทิ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรือดำน้ำ, ประวัติศาสตร์เรือดำน้ำ ทั้งของสากลและของไทย, สารคดีเกี่ยวกับเรือดำน้ำ ข่าวสารทั่วไปเกี่ยวกับเรือดำน้ำทั้งในและต่างประเทศ, บทวิเคราะห์, บทความทางวิชาการ ข้อถามตอบ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็นต้น

### □ จ่อยื่นสอย “เก่ง-การุณ”

นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า เตรียมรวบรวมรายชื่อ ส.ส. 50 คน เพื่อยื่น นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นายการุณ โหสกุล ส.ส. กทม. พรรคเพื่อไทย หยุดปฏิบัติหน้าที่ และถอดถอนออกจากการเป็น ส.ส. ภายหลังจากได้รับข้อมูลร้องเรียน นายการุณ เป็นบุคคลต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98(11) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดกระทำการทุจริตเลือกตั้ง จากกรณี ปี 2555 ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง มีคำสั่งให้ตัดสิทธิเลือกตั้ง 5 ปีฐานฝ่าฝืน พ.ร.บ.เลือกตั้ง ส.ส. ปราศรัยจงใจใส่ร้ายผู้สมัคร ส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์

### □ ยืนยันไม่ขาดคุณสมบัติ ส.ส.

ต่อมา นายการุณ โหสกุล ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย โผสัดข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ซึ่งแจ้งข้อกฎหมาย สรุปใจความยืนยัน ไม่เคยถูกศาลฎีกาพิพากษาว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง และไม่เป็นอย่างบุคคลที่ต้องห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98(11) ตามที่นายสิระพยายามกล่าวหาแก้แค้น ที่ตัวเองกำลังจะถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยถอดถอนออกจากตำแหน่ง

“หายใจยาว ๆ ท่องพุทโธ พุทโธ ครับ จะได้ถูกถอดถอนอย่างสงบ” นายการุณ ระบุ

### □ “โบว์” แฉความ บก.ปอท.

ที่กองบังคับการปราบปรามการกระ

ทำความคิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) น.ส.ณัฐฐา มหัทธนา หรือ “โบว์” นักกิจกรรมทางการเมือง เดินทางเข้าแจ้งความ ต่อพนักงานสอบสวน บก.ปอท. ให้ดำเนินการ เอาผิดนายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ นักวิชาการ มหาวิทยาลัยเกียวโต ซึ่งลี้ภัยในประเทศญี่ปุ่น ฐานความคิดหมิ่นประมาท และ พ.ร.บ.การ กระทำความคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จากกรณี โปสตัดข้อความเท็จโดย น.ส.ณัฐฐา กล่าวว่ามี ผ่านมา ถูกลายปวินโปสตัดข้อความหมิ่นประมาท ทำให้ได้รับความเสียหาย จึงเข้าแจ้งความเพื่อ ดำเนินคดีตามกฎหมาย

## ☐ รมช.ศส.พร้อมแจงชกฟอก

ที่ทำเนียบรัฐบาล คุณหญิงกัลยา โสภณ พนิช รมช.ศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์ถึงการ เตรียมความพร้อมในการช่วย นายณัฐฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการซึ่งแจ้งการอภิปราย ใจว่า หกงานในส่วนที่รับผิดชอบถูก พาดพิง ก็พร้อมช่วยเสริมในการชี้แจง เพื่อช่วย อธิบายข้อเท็จจริงในเรื่องที่ทราบ และไม่ต้อง เตรียมอะไรเป็นพิเศษ โดยจะรับฟังการอภิปราย โดยตลอดพร้อม ครม. ให้มากที่สุดเท่าที่จะ ทำได้ และ ครม. ต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เมื่อถามย้ำว่า การอภิปรายครั้งนี้ไหวหรือไม่ คุณหญิงกัลยา ตอบสั้น ๆ ว่า “ไหว”.

**'NEW NORMAL' SEX**

# Sweethearts urged to keep distance, mask up, abstain

**POST REPORTERS**

Ahead of Valentine's Day, and with the Covid-19 outbreak, the Department of Disease Control (DDC) has released "New Normal New Safe SEX" guidelines, which also advise total abstinence.

The DDC is urging the public to practise responsible sexual behaviour to prevent transmission of HIV/Aids, sexually transmitted diseases, Covid-19 and unplanned pregnancies.

The guideline is made up of five practices that can prevent people from health risks. They are abstinence, use of condoms, being faithful, getting tests, and wearing face-masks. In a poster released by the DDC says "Safe sex is no sex", "New Normal safe sex", "One love", "Start condom" and "Testing together".

Opas Karnkawinpong, chief of the DDC, said as the Covid-19 pandemic is still around, sweethearts are encouraged to practice social distancing while celebrating Valentines' Day.

The safest way to celebrate the festival is to send cards, roses or gifts or chat via video-calls, he said.

Meanwhile, Culture Minister Itthiphol Kunplome yesterday denied the government was adopting double standards in its Covid-19 response after large crowds attended a mass prayer for the Trimurti at a shrine near the CentralWorld shopping complex on Thursday night.

The shrine is known to be popular among people seeking love and partnership with devotees making offerings such as red roses at the shrine on Thursday evenings.

Throng of people flocked to make offerings before the triple deity of supreme divinity in Hinduism on Thursday ahead of the upcoming Valentine's Day, which sparked criticism that the assembly ban amid the Covid-19 pandemic seemed to apply to political activities only.

Mr Itthiphol said the disease control restrictions and guidelines applied to all types of gatherings and several government agencies had cancelled a number of events that would have drawn large crowds and posed an increased risk of transmissions.

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) had already cancelled the issuance of marriage licences at its 50 district offices on Valentines' Day, he added.

Feb 14 is typically considered an auspicious day for couples to tie the knot resulting in large queues at marriage registration offices across the city.

The Chinese New Year festival, which usually involves a parade in Bangkok's Chinatown, was also cancelled.

"We're concerned when an activity is organised, be it a cultural activity, a seminar or a political gathering. The Public Health Ministry always asks people to avoid crowds. We want the outbreak to be over as soon as March," he said.

Jessada Denduangboripant, a Chulalongkorn University lecturer who often takes to Facebook to post about current trends and popular culture, yesterday said people can visit the Trimurti statue at Empire Tower for good luck on any day.



เรื่องเด่น

การเมือง

รอบโลก

การเงิน-หุ้น

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

การเมือง > ข่าวการเมือง

# ครม.ตรวจโควิด ก่อนเข้าร่วมงานวันชาติ ออสเตรเลีย 15 ก.พ.

วันที่ 12 ก.พ. 2564 เวลา 12:10 น.





## สร.นำทีมแพทย์ ตรวจโควิดให้ครม. ก่อนเข้าร่วมงานวันชาติ ออสเตรเลีย 15 ก.พ.นี้ ขณะที่ “นายกฯ” ไม่ได้เข้าทำเนียบฯ หอมประจําตัวตรวจให้เป็นระยะอยู่แล้ว

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข นำทีมแพทย์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อนเข้าร่วมงานวันชาติออสเตรเลีย ที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ในวันที่ 15 ก.พ.นี้ โดยมีบรรดารัฐมนตรี อาทิ นายดอน ปรมดีวินัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ต่างประเทศ พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมว.ศึกษาธิการ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เป็นต้น โดยรัฐมนตรีคนอื่นๆจะเดินทางไปตรวจด้วยตัวเองที่โรงพยาบาล ทั้งนี้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ไม่ได้เดินทางเข้ามาตรวจโควิด-19 ที่ทำเนียบรัฐบาลแต่อย่างใด แต่จะมีแพทย์ประจำตัวคอยตรวจให้เป็นระยะอยู่แล้ว

## ครม.เช็กโควิดก่อนรับเสด็จ15ก.พ.

ทำเนียบฯ ● เมื่อวันศุกร์ คณะรัฐมนตรี (ครม.) พร้อมคู่สมรส และผู้เกี่ยวข้องที่จะร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทรงเป็นประธานในงานฉายสารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ "His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua in Australia" วันที่ 15 ก.พ. เวลา 19.00 น. ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย ถนนวิฑูย์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ได้เดินทางเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 จากกระทรวงสาธารณสุข

โดยมีรัฐมนตรี ข้าราชการ ที่จะร่วมงานเข้ารับการตรวจ อาทิ นาย

ดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.การต่างประเทศ พร้อม ภริยา, นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม, พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม, คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ, พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทสส., พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวราชน ผบ.ทร., นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย, นายวิจิตร ศรีสุวาน อดีต รมว.ศึกษาธิการ เป็นต้น ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ไม่ได้เดินทางเข้ามาตรวจโควิด-19 ที่ทำเนียบรัฐบาลแต่อย่างไร เนื่องจากมีแพทย์ประจำตัวคอยตรวจให้เป็นระยะอยู่แล้ว.

# ตรวจเชิงรุกพบติดเชื้อ61คน ปทุมธานีผวา สั่งปิด2ตลาด-ห้ามย้ายแรงงาน

## สมุทรสาครเรียกเชื่อมั่น 'บิกคลีนนิ่ง' 22ตลาดสด ป่วยรายวันเริ่มลดเจอ175 กทม.เพิ่มอีก9มีหมอด้วย

ยอดป่วยโควิด-19 เริ่มลด ติดเชื้อรายวันเจอใหม่ 175 ราย สะสม 24,279 กทม. เพิ่มอีก 9 ราย มีทั้ง "หมอ-รปภ.-พจน.บริษัท" รวม 905 ราย ด้านสมุทรสาคร รวมถึงบิกคลีนนิ่ง 22 ตลาดสด เรียกความเชื่อมั่น พร้อมออกมาตรการตรวจหาเชื้อคนขายและคนทำงานในตลาด โดยคนที่ขายได้ต้องมีใบรับรองผลตรวจเป็นลบ ขณะที่ปทุมธานีเจอติดเชื้อกลุ่มก้อนใน 2 ตลาด อ.ธัญบุรี ผู้ว่าฯสั่งปิดด่วน พร้อมตรวจเชิงรุกสกัดระบาศธ.สั่งทีมตรวจโควิดให้กรม.ก่อนร่วมงานวันชาติออสเตรเลีย 15 กุมภาพันธ์

ต่อ : โควิด-19 - หน้า 10

### โควิด-19

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ทำเนียบรัฐบาล สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นำทีมแพทย์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้คณะรัฐมนตรี (กรม.) ผู้บริหารกระทรวงต่างๆ ก่อนเข้าร่วมงานวันชาติออสเตรเลีย ที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ โดยมีรัฐมนตรี อาทินายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ต่างประเทศ พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมว.ศึกษาธิการ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เป็นต้น โดยรัฐมนตรีคนอื่นๆจะเดินทางไปตรวจด้วยตัวเองที่โรงพยาบาล ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์



▲ **ตรวจเข้ม :** เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ.ปทุมธานี ออกตั้งจุดตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ตลาดสุชาติ ตลาดพรพัฒน์ ค.ประชาธิปไตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หลังทางจังหวัดประกาศสั่งปิดตลาดทั้ง 2 แห่ง เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ไม่ได้เข้ามาตรวจโควิด-19 ที่ทำเนียบฯ เนื่องจากมีแพทย์ประจำตัวตรวจให้เป็นระยะอยู่แล้ว

### ยอดเริ่มลดไทยติดเชื้อใหม่175คน ขณะที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.แถลงสถานการณ์ประจำวันผ่านเพจเฟซบุ๊กโควิด-19 ว่า วันนี้ไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 175 ราย แบ่งเป็น ผู้ติดเชื้อในประเทศ 167 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 47 ราย มาจากการค้นหาเชิงรุก 120 ราย ในจำนวนนี้เป็นการค้นหาเชิงรุก

จ.สมุทรสาคร 60 ราย ปทุมธานี 60 ราย นอกจากนี้ เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 8 ราย ทำให้มีผู้ติดเชื้อ ยืนยันสะสม 24,279 ราย หายป่วยแล้ว 20,210 ราย อยู่ระหว่างรักษา 3,989 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม ยอดสะสมคงที่ 80 ราย

โควิดสมุทรสาครเริ่มลดติดเชื้อ95ราย ส่วนสถานการณ์ระบอบของเชื้อไวรัสโควิด-19 จ.สมุทรสาคร ถึงเวลา 24.00 น. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ จากข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร พบผู้ป่วยใหม่ 95 ราย โดยพบผู้ติดเชื้อจากการตรวจค้นหาเชิงรุก 60 ราย จำแนกเป็นคนไทย 11 ราย และคนต่างด้าว

49 ราย ขณะที่พบจากการตรวจหาเชื้อในโรงพยาบาลอีก 35 ราย จำแนกเป็นคนไทย 15 ราย และคนต่างด้าว 20 ราย สำหรับผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดมี 15,571 ราย เป็นคนไทย ทั้งจากการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลและค้นหาเชิงรุกรวม 2,561 ราย และคนต่างด้าว ทั้งจากการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลและการค้นหาเชิงรุก 13,010 ราย ส่วนผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาลขณะนี้ จำแนกเป็นคนไทยที่อยู่ระหว่างรักษาตัว 289 ราย ต่างด้าว 395 ราย และผู้ที่อยู่ระหว่างสังเกตอาการอีกรวม 3,270 ราย เป็นคนต่างด้าวทั้งหมด ด้านผู้รักษาหายจากโรงพยาบาลกับผู้ที่เฝ้าสังเกตอาการจนครบกำหนดแล้ว

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 13 กุมภาพันธ์ 2564

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14535

หน้า: 1(ซ้าย), 10

Col.Inch: 153.82

Ad Value: 192,275

PRValue (x3): 576,825

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ตรวจเชิงรุกพบติดเชื้อ61คน ปทุมธานีผวา สั่งปิด2ตลาด-ห้ามย้ายแรงงาน

ไม่พบเชื้อกลับบ้านได้รวม 11,611 ราย นอกจากนี้ ในส่วนผู้เสียชีวิตยังคงที่ 6 ราย สำหรับการค้นหาเชิงรุกวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค้นหาเชิงรุกทั้งหมด 673 ราย ยอดสะสมจากการค้นหาเชิงรุกรวม 173,853 ราย ผลตรวจห้องปฏิบัติการวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2,901 ราย พบเชื้อ 60 ราย ยอดสะสมจากการตรวจห้องปฏิบัติการทั้งหมด 172,681 ราย ยอดสะสมผู้พบเชื้อรวม 13,225 ราย

## กทม.เพิ่ม9คนมีหมอตัดด้วย

สำหรับสถานการณ์ระบาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) นั้น มีผู้ติดเชื้อใหม่ 9 ราย เป็นการติดเชื้อภายในประเทศจากการไปพื้นที่เสี่ยง มีอาชีพเสี่ยง หรือสัมผัสกับผู้ติดเชื้อก่อนหน้านี้ทั้งหมด แบ่งเป็นเพศชาย 2 ราย อายุ 40, 49 ปี เพศหญิง 7 ราย อายุ 21-70 ปี เป็นสัญชาติไทย 6 ราย และสัญชาติเมียนมา 3 ราย อาชีพ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 ราย พนักงานบริษัท 3 ราย กู้ขาย 1 ราย เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย 1 ราย รับจ้าง 1 ราย บุคลากรทางการแพทย์ 1 ราย มีอาการ 5 ราย ไม่มีอาการ 4 ราย โดยผู้ป่วยเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2 ราย โรงพยาบาลศิริราช 1 ราย โรงพยาบาลเอกชน 2 ราย ศบส.๒๒ จำนวน 2 ราย และอยู่ระหว่างประสานงาน 2 ราย ทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2563-12 กุมภาพันธ์ 2564 รวมอยู่ที่ 905 ราย

## สมุทรสาครติดเชื้อใหม่95ราย

ขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร พบผู้ป่วยใหม่ 95 ราย โดยพบผู้ติดเชื้อจากการตรวจค้นหา

เชิงรุก 60 ราย จำแนกเป็นคนไทย 11 ราย และคนต่างด้าว 49 ราย ขณะที่พบจากการตรวจหาเชื้อในโรงพยาบาลอีก 35 ราย เป็นคนไทย 15 ราย และคนต่างด้าว 20 ราย สำหรับผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดมี 15,571 ราย เป็นคนไทยรวม 2,561 ราย และคนต่างด้าวรวม 13,010 ราย

ส่วนผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาลเป็นคนไทย 289 ราย ต่างด้าว 395 ราย และผู้ที่อยู่ระหว่างสังเกตอาการอีกรวม 3,270 ราย เป็นคนต่างด้าวทั้งหมด ด้านผู้ที่รักษาหายจากโรงพยาบาลกับผู้ที่ไม่ได้สังเกตอาการจนครบกำหนดแล้วไม่พบเชื้อสามารถกลับบ้านได้รวมทั้ง 11,611 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตยังคงที่ 6 ราย สำหรับการค้นหาเชิงรุก วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ดำเนินการทั้งหมด 673 ราย ยอดสะสมจากการดำเนินการค้นหาเชิงรุกรวม 173,853 ราย ผลตรวจห้องปฏิบัติการวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2,901 ราย พบเชื้อ 60 ราย ยอดสะสมจากการตรวจแล็บรวม 172,681 ราย ยอดสะสมผู้พบเชื้อรวม 13,225 ราย

## บักกลืนนิ่ง2ตลาดเรียกเชื่อมั่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้เป็นวันแรกที่มีการบักกลืนนิ่งเฉยพื้นที่ตลาดสดทั้ง 22 แห่ง ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร ผู้ค้าและผู้ทำงานในตลาดด้วย โดยทุกคนต้องมีใบรับรองผลเป็นลบ จึงจะเข้ามาขายสินค้าหรือประกอบกิจการในพื้นที่

ตลาดได้ ขณะเดียวกันผู้ประกอบการยังเร่งหาหรือมาตรการเรียกความเชื่อมั่นจากผู้ซื้อและผู้บริโภคทั่วประเทศให้กลับมาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าจากตลาดสดมหาชัย และตลาดสดอื่นในพื้นที่สมุทรสาครอีกครั้ง

## ปทุมติดโควิดกลุ่มก้อน-สั่งปิด2ตลาด

ด้านนายพิษณุ ประภาชานันท์ นายอำเภอธัญบุรี พร้อม พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองจ.ปทุมธานี และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอธัญบุรี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ปฏิบัติการเชิงรุกตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แม่ค้าและประชาชนกลุ่มเสี่ยงในตลาดพรพัฒน์และตลาดสุชาติ หลังพบเชื้อผู้ติดเชื้ออีกครั้งในตลาดพรพัฒน์ ด.ประชาธิปไตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวนมากแบบกลุ่มก้อน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีมีคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงแพร่ระบาด ประกอบด้วย 1.ปิดสถานที่ชั่วคราวสถานที่พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ ได้แก่ ตลาดสุชาติ รวมถึงอาคารพาณิชย์โดยรอบ ด.ประชาธิปไตย อ.ธัญบุรี ตลาดพรพัฒน์ รวมถึงอาคารพาณิชย์โดยรอบด.ประชาธิปไตย อ.ธัญบุรี 2.ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่มีการระบาด ให้กักตัวเอง 14 วัน ตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่

นายพิษณุเปิดเผยว่า 2 วันที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 60 คน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ตรวจคัดกรองเชิงรุก 149 ราย พบผู้ติดเชื้อ 32 ราย วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ตรวจ 123 ราย พบผู้ติดเชื้อ 28 ราย และยังรอผลอีกกว่า 160 ราย และต้องตรวจเชิงรุกให้ได้มาก

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 13 กุมภาพันธ์ 2564

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14535

หน้า: 1(ซ้าย), 10

Col.Inch: 153.82 Ad Value: 192,275

PRValue (x3): 576,825

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ตรวจเชิงรุกพบติดเชื้อ61คน ปทุมธานีผวา สั่งปิด2ตลาด-ห้ามย้ายแรงงาน

ที่สุดทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าว

## จุฬาฯปิดทำการยาวถึง28ก.พ.

ขณะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยแพร่ประกาศผ่านเว็บไซต์ระบุ หลังจาก วันที่ 5 กุมภาพันธ์ มหาวิทยาลัยพบมี บุคลากรผู้พักอาศัยในอาคารจุฬานิวาส ติดเชื้อโควิด-19 และได้ดำเนินการป้องกันการ ระบาดมาต่อเนื่อง รวมทั้งลดโอกาส ติดเชื้อของผู้พักอาศัยในอาคารจุฬานิวาส บุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยให้ผู้ติดเชื้อ เข้ารับการรักษาพยาบาลและตรวจคัดกรอง เชิงรุกแล้ว ล่าสุดมหาวิทยาลัยได้ออก มาตราการเพิ่มเติมคือ ให้มหาวิทยาลัย ปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 12-28 กุมภาพันธ์ ให้นิสิตและบุคลากรหลีกเลี่ยง การออกจากสถานที่พักอาศัย การเดินทาง ไปที่ชุมนุมชน หรือพบปะบุคคลอื่นโดย ไม่จำเป็น ให้จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา ในรูปแบบออนไลน์ ส่วนบุคลากรมหาวิทยาลัย นั้น ให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พัก อาศัยของตนเอง จนกว่าจะมีประกาศ เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 13 กุมภาพันธ์ 2564

ปีที่: 30

ฉบับที่: 11035

Col.Inch: 244.41 Ad Value: 378,835.50

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 10, 11

PRValue (x3): 1,136,506.50 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: จุฬายาปิดยาว จนถึงสิ้นกุมภาพันธ์

# จุฬายาปิดยาว จนถึงสิ้นกุมภาพันธ์

เชื้อลามา 20 คน ปทุมธานี่วม เจอติดเชื้อ  
โควิดอีก 61 ราย จากการเฝ้า  
ปทุมธานีวันอื่น ระวัง 1 ราย และคัดกรองเชิง  
รุกอีก 60 ต้องสั่งปิดโรงเรียน  
วันเดียวป่วย 61 อนุบาลหลังพบ □อ่านต่อหน้า 10



☞ **ฆ่าเชื้อ** - พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกอบจ.ปทุมธานี ส่งรถฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ  
ทั่วโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี หลังพบผู้ติดเชื้อโควิดระลอกใหม่ในจังหวัด 61 รายภายในวันเดียว  
เมื่อวันที่ 12 ก.พ.

## ● จุฬายาปิดยาว □ ต่อจากหน้า 1

ครูติดเชื้อ สบค.เผยไทยป่วยรายใหม่ 175 ติด  
เชื้อในประเทศ 167 อีก 8 จากต่างประเทศ  
สมุทรสาครเจอติดเชื้อโควิด 95 ราย ส่วนกทม.ก็  
ป่วยอีก 9 ราย มีทั้งจนท.มหาวิทยาลัย รปภ.  
และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านจุฬาลงกรณ์  
มหาวิทยาลัยประกาศปิดเรียนจนถึงสิ้นเดือน  
ก.พ.นี้ ให้สอนแบบออนไลน์ ที่แม้สอคลก็ยังไม่  
หนัก พบติดเชื้อวันเดียว 31 ราย สั่งปิด  
โรงเรียนอีก 5 วัน

## ★ ติดโควิดอีก 175-กทม.เพิ่ม 9

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. ศูนย์บริหารสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
หรือโควิด-19 (ศบค.) เผยแพร่สถานการณ์  
ประจำวันว่า มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 175 ราย แบ่ง  
เป็นการติดเชื้อภายในประเทศ 167 ราย มาจาก  
ต่างประเทศ 8 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม หายป่วย  
เพิ่ม 411 ราย ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมรวม 24,279  
ราย หายป่วยสะสม 20,210 ราย ยังรักษาอยู่  
3,989 ราย และเสียชีวิตสะสม 80 ราย

ทั้งนี้ จ.สมุทรสาครมากที่สุด 95 คน แบ่ง  
เป็นผู้ป่วยติดเชื้อที่มาจากตรวจหาเชื้อเชิง  
รุก 60 คน เป็นคนไทย 11 คน คนต่างด้าว  
49 คน ผู้ติดเชื้อที่ไปตรวจที่โรงพยาบาล 35  
คน เป็นคนไทย 15 คน และคนต่างด้าว  
20 คน

สำหรับจ.สมุทรสาครมีการตรวจหาเชื้อ  
เชิงรุกสะสมทั้งหมด 173,853 คน เพิ่มขึ้นจาก  
เมื่อวาน 673 คน และพบผู้ติดเชื้อ 13,225 คน  
คิดเป็น 7.61%

สำหรับผู้ป่วยรายใหม่มาจาก 1.ติดเชื้อใน  
ประเทศ มีประวัติไปสถานที่เสี่ยงอื่น มีอาชีพ  
เสี่ยง หรือสัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้านี้จำนวน 47  
คน ดังนี้ จ.สมุทรสาคร 35 ราย เป็นเพศชาย  
15 ราย อายุ 1 ขวบถึง 39 ปี เพศหญิง 20 ราย  
อายุ 22-79 ปี สัญชาติไทย 15 ราย สัญชาติ  
เมียนมา 18 ราย สัญชาติไม่ระบุ 2 ราย  
มีอากร 19 ราย ไม่มีอากร 15 ราย ไม่ระบุ

1 ราย รักษาที่ร.พ.บ้านแพ้ว 2 ราย โรงพยาบาลเอกชน 10 ราย โรงพยาบาลสนาม 10 ราย ร.พ.สมุทรสาคร 7 ราย ร.พ.นครท่าฉลอม 3 ราย รพ.ประสาน 3 ราย

กทม. 9 ราย เป็นเพศชาย 2 ราย อายุ 40, 49 ปี เพศหญิง 7 ราย อายุ 21-70 ปี สัญชาติไทย 6 ราย สัญชาติเมียนมา 3 ราย อาชีพเป็นเจ้าของที่รักษาความปลอดภัย 2 ราย พนักงานบริษัท 3 ราย ค้าขาย 1 ราย เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย 1 ราย รับจ้าง 1 ราย บุคลากรทางการแพทย์ 1 ราย มีอาการ 5 ราย และไม่มีอาการ 4 ราย โดยเข้ารับการรักษาที่ร.พ.จุฬาลงกรณ์ 2 ราย ร.พ.ศิริราช 1 ราย โรงพยาบาลเอกชน 2 ราย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 62 (สบส.62) 2 ราย และรพ.ประสานงานอีก 2 ราย

ชลบุรี 1 ราย เพศหญิง อายุ 42 ปี สัญชาติไทย อาชีพเจ้าหน้าที่เวชระเบียน ไม่มีอาการ รักษาที่ร.พ.วัดญาณสังวราราม, นนทบุรี 1 ราย เพศหญิง อายุ 59 ปี สัญชาติไทย อาชีพครู มีอาการ รักษาที่ร.พ.พระนั่งเกล้า และสมุทรสงคราม 1 ราย เป็นเพศหญิงอายุ 36 ปี สัญชาติไทย อาชีพพนักงานโรงงาน ไม่มีอาการ รักษาที่ร.พ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

### ★ ปทุมฯ วัน-คิดเชื้อพุ่ง 60 คน

มาจากการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 120 ราย ทั้งจ.สมุทรสาคร 60 ราย เพศชาย 30 ราย อายุ 20-53 ปี เพศหญิง 30 ราย อายุ 20-55 ปี สัญชาติไทย 11 ราย สัญชาติเมียนมา 49 ราย มีอาการ 8 ราย ไม่มีอาการ 24 ราย อยู่ระหว่างสอบสวน 28 ราย ทั้ง 60 รายอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค และจ.ปทุมธานี 60 ราย เป็นเพศชาย 20 ราย อายุ 20-54 ปี เพศหญิง 40 ราย อายุ 19-55 ปี สัญชาติไทย 31 ราย สัญชาติเมียนมา 29 ราย ส่วนสาเหตุการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค ทำให้ปทุมธานีมียอดผู้ป่วยสะสมขยับเพิ่มเป็น 151 คน

### ★ จันท.แพทย์ทอง 6 ค.-คิดเชื้อ

วันเดียวกันสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี แจ้ง โทมัส โกลด์ ผู้ป่วยรายที่ 281 ซึ่งเป็นรายที่ 165 ของการระบาดรอบใหม่ ของจ.นนทบุรีว่า เป็นหญิงไทยอายุ 30 ปี อ.บางกรวย จ.นนทบุรี อาชีพพนักงานบริการแพทย์ ร.พ.พระนั่งเกล้า ตั้งครรภ์ได้ 6 สัปดาห์ มีประวัติเดินทางกลับบ้านสามี บ้านแม่ด้วยรถยนต์ส่วนตัว และเดินทางไปทำงานที่ร.พ.พระนั่งเกล้า เดินทางร่วมงานศพญาติ

ที่วัดมะขาม อ.เมือง จ.ปทุมธานี มีการเดินทางไปห้าง และตลาด โดยมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 7 ราย สามิตรตรวจแล้ว ผลเป็นปกติ ส่วนแม่ผลตรวจพบเชื้อ ขณะที่ญาติอีก 5 รายอยู่ระหว่างรอผล สำหรับผู้สัมผัสที่ทำงาน 32 ราย ผลตรวจเป็นปกติ และอยู่ระหว่างการสอบสวนแหล่งที่มาที่ติดเชื้อ

### ★ ‘มหาชัย’ คิดเชื้ออีก 95

วันเดียวกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร พบผู้ป่วยรายใหม่ 95 ราย พบผู้ติดเชื้อจากการตรวจค้นหาเชิงรุก 60 ราย เป็นคนไทย 11 ราย และคนต่างด้าว 49 ราย ขณะที่พบจากการตรวจหาเชื้อในโรงพยาบาลอีก 35 ราย เป็นคนไทย 15 ราย และคนต่างด้าว 20 ราย สำหรับผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดมีจำนวน 15,571 ราย เป็นคนไทย 2,561 ราย และคนต่างด้าว 13,010 ราย

ส่วนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ณ ปัจจุบัน เป็นคนไทยที่อยู่ระหว่างการรักษา 289 ราย ต่างด้าว 395 ราย และผู้ที่อยู่ระหว่างการสังเกตอาการอีกรวม 3,270 ราย เป็นคนต่างด้าวทั้งหมด ผู้ที่รักษาหายจากโรงพยาบาลกับผู้ที่เฝ้าสังเกตอาการจนครบกำหนดแล้วไม่พบเชื้อสามารถกลับบ้านได้รวม 11,611 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตยังคงที่ 6 ราย

### ★ ระดมฉีดฆ่าเชื้อ 22 ตลาด

เมื่อเวลา 10.00 น. นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลนครสมุทรสาคร นำรถน้ำดับเพลิง 3 คัน ที่บรรทุกน้ำคลอรีนเข้มข้น เพื่อฉีดฆ่าเชื้อที่ตลาดสดมหาชัย ถนนสุขาภิบาล ตลาดรถไฟ และตลาดอาหารยามเย็น ถนนนรสิงห์ ตลอดจนตลาดอื่นๆ ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร เพื่อล้างทำความสะอาดทั่วทุกตลาดตามแผนปฏิบัติการล้างตลาด 22 แห่ง ครอบคลุม 3 วัน ระหว่าง 12-14 ก.พ.64 คืนความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชน ทั้งผู้ซื้อ ผู้บริโภค และผู้ขาย ปฏิบัติการล้างตลาดครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ค้าแผงลอย พ่อค้าแม่ค้าในตลาด และประชาชนที่อยู่โดยรอบ

สำหรับการล้างตลาด 22 แห่งในเขตเทศบาลนครสมุทรสาครนี้เป็นการดำเนินงานภายหลังจากพ่อค้าแม่ค้า และแรงงานในตลาด

ทุกแห่งมีการตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วยรถพระราชทานเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 3-6 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้ารับการตรวจ 3,772

ราย พบเชื้อ 21 ราย เป็นคนไทย 15 ราย ต่างด้าว 6 ราย ส่วนการล้างตลาดนี้กำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 ก.พ. 2564

### ★ ผู้ว่าฯ ปทุมสั่งปิดโรงเรียน-ตลาด

เมื่อเวลา 10.30 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าฯ ปทุมธานี พล.ต.ท.กักรณวิทย์ ชูประจักษ์ นายกองใหญ่การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงตรวจพื้นที่ที่โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ค.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี ที่ถูกตั้งปิดโรงเรียน เนื่องจากพบครูสอนพิเศษติดเชื้อโควิด 1 คน

สำหรับโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี มีชั้นอนุบาลถึง ม.ต้น มีครูอนุบาล 125 คน นักเรียน 1,700 คน

ส่วนที่ตลาดสุชาติ ตลาดพรพัฒน์ ค.ประชาธิปไตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หลังถูกตั้งปิดเนื่องจากพบผู้ติดเชื้อจำนวนหนึ่ง โดยผู้ประกอบการและผู้ใช้งานรวมตัวแสดงความไม่พอใจในมาตรการของภาครัฐที่ออกมาในครั้งนี้ ซึ่งพล.ต.ท.กักรณวิทย์ได้พูดคุยทำความเข้าใจและขอให้ทุกคนทำตามมาตรการการควบคุมเชื้อ โดยจะหาทางช่วยเหลือผ่อนผันความเดือดร้อนอีกทางหนึ่ง

ด้านพล.ต.ท.กักรณวิทย์นำทีมฉีดพ่นฆ่าเชื้อ โรคลงพื้นที่ที่โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี และตลาดสุชาติ ตลาดพรพัฒน์ เพื่อฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคร เพื่อสร้างความมั่นใจ ส่วนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ตรวจหาเชื้อแบบแฮชโพรงจมูก หรือสวอปกับผู้ประกอบการค้าขายและแรงงานต่างด้าว จำนวน 3,800 คน เพื่อแยกผู้ติดเชื้อให้เร็วที่สุด

### ★ พบครูอนุบาลติดเชื้อ

ด้านนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม กล่าวว่า คาดว่าผู้ติดเชื้อโควิด-19 รอบใหม่นี้จะรับเข้ามาจากนอกจ.ปทุมธานี สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีวางแผนการตรวจ จึงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนหนึ่ง อยากให้ตรวจเสร็จสิ้นภายในวันนี้กว่า 3,000 คน เพื่อแยกผู้ติดเชื้อออกมา สิ่งที่เราทำได้คือที่กักตัวแล้วที่ตลาดสุชาติและตลาดพรพัฒน์ เพราะพวกเราทำงานได้เร็ว ส่วนการติดเชื้อรอบนี้ หวังว่า



เราจะใช้ประสบการณ์จากรอบแรก โดยต้องอาศัยความร่วมมือของพี่น้องประชาชนต้องให้ความร่วมมือมาก

“วานนี้ได้พูดคุยกับหมอเกี่ยวกับมีบุคลากรครูอยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิดถึงเรื่องมาตรการป้องกัน ซึ่งอาจจะต้องเชิญเด็กนักเรียนที่ครูคนนั้นสอนอยู่มาตรวจคัดกรองซึ่งได้ข้อสรุปจะให้เด็กนักเรียน รวมทั้งบุคลากรมาตรวจคัดกรองที่โรงเรียน ส่วนผู้ติดเชื้อได้วิเคราะห์กันว่าระหว่างแม่กับลูก หมอวิเคราะห์ว่าเชื้อมาใกล้ๆกัน แสดงว่าคนใดคนหนึ่ง ครมมีผู้ติดเชื้อที่ตลาดพรพัฒน์กับตลาดสุชาติจนต้องสั่งปิดทั้งสองตลาดรอบสอง หมอวิเคราะห์แล้วว่าเป็นเชื้อใหม่ที่เข้ามา เพราะทั้งหมดมีการสุ่มตรวจว่าร้อยคนปรากฏว่ามีอาการแสดงคนแรก ซึ่งได้เฝ้าสังเกตอาการที่ร.พ.ประชาธิปไตย เป็นคนที่น่าจะรับเชื้อจากข้างนอก จึงจำเป็นต้องวางแผนการตรวจคัดกรอง โดยทีมแพทย์ประชาธิปไตยและแพทย์สาธารณสุขจะทำให้เร็วที่สุด”

น.ส.อรุณศรี เหลืองธานี ผอ.โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี กล่าวว่า เนื่องจากครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษของโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีติดเชื้อโควิด-19 จากนั้นแยกครูและเด็กนักเรียนที่เสี่ยงเพื่อตรวจให้ไว้ที่สุก ซึ่งครูท่านนี้สอนเพียงระดับ 2 ชั้นการศึกษาเท่านั้น จากนั้นทางโรงเรียนทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ปกครอง พร้อมชี้แจงตามที่กลุ่มหมอนแนะนำสังเกตบุตรหลานของท่านหากมีอาการคล้ายติดเชื้อให้ประสานมาที่ครูประจำชั้นหรือฝ่ายบริหารได้ทันที

พล.ต.ท.คำรณวิทย์กล่าวว่า หลังจากทาง

□ อ่านต่อหน้า 11

## ● จุฬาฯปิด □ ต่อจากหน้า 10

จังหวัดสั่งปิดตลาดสุชาติและตลาดพรพัฒน์ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา คนได้พูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าภายในตลาดแล้ว ต้องเข้าใจว่าเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงตรุษจีน ผู้ประกอบการค้าขายเขาซื้อสินค้ามาจำนวนมาก สินค้าต่างๆ ที่ไม่ได้ขายจึงเสียหาย วันนั้นคนหาหรือกับผู้ว่าฯ แล้วและขอท่านผู้ว่าฯ ให้ผู้ค้าขายได้ขายเวลาให้เขาได้ระบายสินค้าระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้จะต้องดูจากผลตรวจในวันนี้เพื่อพิจารณาอีกครั้งด้วยว่าจะสามารถผ่อนคลายกันอย่างไรเพื่อช่วยเหลือประชาชน

นายวิลาศ ทองถักขณะวงศ์ อายุ 56 ปี พ่อค้าเดินก๊วยเตี๋ยตลาดสุชาติ กล่าวว่า ขอขอบคุณท่านนายก อบจ.ปทุมธานีที่ได้ทราบว่ามีตลาดถูกปิดแล้วพี่น้องผู้ค้าขาย ท่านเข้ามาดูแลและช่วยผ่อนคลายการขายสินค้าของพ่อค้าแม่ค้า ทั้งนี้ผมอยากให้เปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจน ว่ามีผู้ติดเชื้อกี่คน ตนเองมองว่าการปิดตลาดทั้งหมดนั้นเป็นปลายเหตุ ผมอยากให้เกิดเฉพาะร้านค้าแม่ค้าในส่วนนั้น หากปิดทั้งตลาดจะส่งผลกระทบต่อใหญ่โตมากกว่า

น.พ.สุรินทร์ สืบซึ้ง กล่าวว่า เนื่องจากตลาดสุชาติและตลาดพรพัฒน์มีถนนเข้าออกหลายพื้นที่จากหลายจังหวัดเพื่อซื้อสินค้าไปขาย ผลจากการสอบสวนโรค มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อจะมาจากนอกพื้นที่ นอกจากนั้นความเป็นอยู่ของแรงงานต่างด้าวภายในตลาดยังไม่ปรับตัวให้เข้ากับนิวนอร์มัล จึงทำให้มีการแพร่ระบาดของโรคกลับมา ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิสูจน์การติดต่อของโรคอยู่ ที่ผ่านมามีตลาดนี้ตรวจโรคไปแล้วกว่า 3,800 คน ส่วนรอบนี้จะเร่งให้ตรวจเสร็จทั้งหมดในวันนี้ ผ่าถึงชาวปทุมธานี ตลาดอื่นๆ ต้องเข้มงวดในการทำความสะอาดตลาดให้เรียบร้อย จัดระบบให้ดี ใส่แมสก์ในการเข้าตลาดทุกครั้ง ให้เช็กอินเข้าออกตลาด

## ★ ปทุมฯยืนยันพบป่วยแล้ว 61

วันเดียวกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดปทุมธานี ว่า โดยวันนี้พบผู้ป่วยโควิดยืนยัน 61 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 1 ราย และผู้ติดเชื้อรายใหม่จากดำเนินงานเชิงรุก 60 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสมของการระบาดระลอกใหม่ในพื้นที่ จ.ปทุมธานีแล้ว 149 ราย โดยผู้ป่วยรายที่ 89 ของการระบาดระลอกใหม่ เป็นหญิง อายุ 59 ปี ชาวอ.เมืองจ.ปทุมธานี พบว่าจัดงานศพแม่ที่เสียชีวิตที่วัดมะขาม ต.บ้านกลาง นอกจากนี้ยังไปเดินห้างฟิวเจอร์พาร์กกับลูกสาว ซึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยัน หลังเสร็จงานศพแม่ก็กลับไปทำงาน ก่อนจะเริ่มแสดงอาการ กระทั่งลูกสาวโทร.มาแจ้งว่าติดเชื้อโควิด

สำหรับใหม่ไฉนมีดังนี้ 25-28 ม.ค.64 ไปทำงานตามปกติที่โรงเรียน โดยรถยนต์ส่วนตัวกับบุตรสาว 30 ม.ค.มารดาถึงแก่กรรมที่บ้าน มีการเตรียมงานต่างๆ ในการจัดงานศพ สวดพระอภิธรรม

31 ม.ค. พักอยู่ที่บ้าน และอยู่ที่วัดมะขาม ต.บ้านกลาง อ.เมือง เพื่อเตรียมการต่างๆ ร่วมกับญาติ และไปร่วมงานสวดศพพระอภิธรรม

1-4 ก.พ. ลงาน เพื่อดำเนินการต่างๆ ร่วมกับญาติ ในการจัดงานศพ สวดพระอภิธรรมระหว่างบ้านพัก และศาลาวัดมะขาม ต.บ้านกลาง

5 ก.พ.ลงาน บรรจู่จิวนาระหว่างบ้านพักและวัดมะขาม 6 ก.พ.อยู่บ้านต.บ้านกลางกับบุตรสาวซึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยัน เวลา 18.00-19.00 น. ไปร้านอีฟ แอนด์ บอย ห้างฟิวเจอร์พาร์ก รังสิต

7 ก.พ. อยู่บ้านกับบุตรสาวซึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยัน 8 ก.พ. เดินทางไปทำงาน โดยรถยนต์ของพี่ชาย มีอาการเจ็บคอ และอ่อนเพลีย เข้าใจว่าลึมน้ำน้อย และพักผ่อนไม่เพียงพอ 9 ก.พ. เดินทางไปทำงานโดยรถยนต์ของพี่ชาย อาการอ่อนเพลีย และอาการเริ่มคอดีขึ้น 10 ก.พ. เดินทางถึงที่ทำงานโดยรถยนต์พี่ชาย บุตรสาวโทร.แจ้งผลตรวจพบเชื้อ จึงรีบเข้ารับการตรวจหาเชื้อที่ร.พ.ปทุมธานี

11 ก.พ. ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่ร.พ.พระนั่งเกล้า

ส่วนผู้ป่วยรายที่ 90-149 ของการระบาดระลอกใหม่ เป็นผลจากการดำเนินงานเชิงรุกในพื้นที่ตลาดสุชาติและตลาดพรพัฒน์ ต.ประชาธิปไตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

## ★ จุฬาฯติดเชื้อแล้ว 20 คน

ด้านศูนย์บริการสุขภาพ จุฬาฯ คัดกรองเชิงรุกเพิ่มจำนวน 243 ราย และพบว่าผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 3 คน จึงเร่งดำเนินการคัดกรองกับผู้ใช้รถจักรยานยนต์กลุ่มดังกล่าว ทำให้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 1 คน รวมทั้งสิ้น 4 คน รวมมีผู้ติดเชื้อในพื้นที่จุฬาฯ ระหว่างวันที่ 5-11 ก.พ.2564 ทั้งหมด 20 คน

## ★ สั่งปิดเรียนถึงสิ้นก.พ.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออารุณ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามออกประกาศปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อวันที่ 11 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยระบุว่า ตามที่ปรากฏว่าตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.2564 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยพบว่ามีบุคลากรผู้พักอาศัยในอาคารจุฬานิวาสติดเชื้อโควิด-19 และดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาด รวมทั้งลดโอกาส

คิดเชื้อโรคดังกล่าวของผู้พักอาศัยในอาคาร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
โดยให้ผู้คิดเชื้อเข้ารับการรักษาพยาบาล  
และตรวจคัดกรองเชิงรุกกับผู้มีความเสี่ยงต่อ  
การติดเชื้อโรคโควิด-19 แล้ว เพื่อเป็นการ  
ป้องกัน และให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียน  
นิสิต และบุคลากรจากการแพร่ระบาด รวมทั้ง  
ลดโอกาสติดเชื้อโรคโควิด-19 และเพื่อให้การ  
ดำเนินงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นไป  
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัย  
อำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 32  
แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
พ.ศ.2551 จึงเห็นสมควรออกประกาศไว้ดัง  
ต่อไปนี้

1. ให้มหาวิทยาลัยปิดที่ทำการที่ตั้งในเขต  
กรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่  
12-28 ก.พ.2564

2. ขอให้ นิสิตและบุคลากรหลีกเลี่ยงการ  
ออกจากสถานที่พักอาศัย การเดินทาง ไปยังที่  
ชุมนุมชน หรือการพบปะบุคคลอื่นโดยไม่มี  
เหตุจำเป็น และมีหน้าที่ติดตามข่าวสารจาก  
มหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด

### ★ จัดการเรียนสอนแบบออนไลน์

3. ให้จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูป  
แบบออนไลน์ ระหว่างเวลาที่กำหนดไว้ตาม  
ประกาศนี้

หากมีการวัดและประเมินผลระหว่างเวลา  
ที่กำหนดไว้ตามประกาศนี้ ให้ผู้สอนพิจารณา  
ปรับรูปแบบการวัดและประเมินผลโดยใช้วิธี  
การอื่นนอกจากการทำข้อสอบในห้องสอบ  
หรือการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม เช่นการสอบใน  
รูปแบบออนไลน์ การมอบหมายงาน การทำ  
รายงาน หรือการทำข้อสอบนอกห้องสอบ  
หรือการวัดและประเมินผลเป็นระยะระหว่าง  
ที่มีการเรียนการสอน

4. ให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พัก  
อาศัยของตนเอง พร้อมรับการติดต่อหรือตั้ง  
การจากผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
กับงานที่ปฏิบัติ และรักษาระเบียบวินัยในการ  
ปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด เว้นแต่จะกำหนดไว้  
เป็นอย่างอื่น ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรอง  
อธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับ  
ดูแล มอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติตามที่  
เห็นสมควร

5. กรณีงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความ  
ปลอดภัย การตรวจคัดกรองเชื้อโรคโควิด-19

การดูแลนิสิตที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัย  
หรืองานอื่นตามที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน  
ประกาศกำหนด ให้บุคลากรนั้นมาปฏิบัติงาน  
เท่าที่จำเป็น โดยให้หัวหน้าส่วนงานหรือรอง  
อธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับ  
ดูแล ปรับวันหรือเวลามาปฏิบัติงานของ  
บุคลากรนั้นให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ  
สถานการณ์

กรณีที่ไม่มีงานจำเป็น ให้บุคลากรตาม  
วรรคหนึ่งมาปฏิบัติงาน ให้หัวหน้าส่วนงาน  
หรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือ  
กำกับดูแลสั่งให้บุคลากรนั้นปฏิบัติงาน ณ  
ที่พักอาศัยของตนเองก็ได้

6. กรณีจำเป็นเพื่อให้การดำเนินงานของ  
มหาวิทยาลัยหรือ ส่วนงานเป็นไปด้วยความ  
เรียบร้อย หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดี  
ที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล อาจจัด  
ให้มีการประชุมหรือปรึกษาหารือระหว่าง  
บุคลากรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สั่งให้บุคลากร  
มาปฏิบัติงาน หรือดำเนินการอื่นใดเท่า  
ที่จำเป็นก็ได้

7. หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่  
กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล อาจ  
กำหนดรายละเอียดหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อ  
ดำเนินการโดยไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้  
ก็ได้

8. กรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการ  
ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้หัวหน้าส่วน  
งานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงาน  
หรือกำกับดูแล วินิจฉัยชี้ขาด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12-28 ก.พ.2564 หรือ  
จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

### ★ มหาชัยตั้งด่านเพิ่มสกัดโควิด

ตามที่ จ.สมุทรสาคร ประกาศใช้ตามมาตร  
การบับเบิ้ล แอนด์ ซิล ในพื้นที่ ต.ท่าทราย  
และ ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เพื่อควบคุม  
การเดินทางและการพักอาศัยของแรงงานใน  
สถานประกอบการขนาดใหญ่ เป็นการ  
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ใน  
ชุมชนเป็นระยะเวลา 28 วัน ตั้งแต่วันที่ 1-28  
ก.พ. 2564 นั้น

วันเดียวกัน ฝ่ายงานด้านความมั่นคง จ.  
สมุทรสาคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดกั้นคัดกรอง เขตพื้นที่  
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จ.สมุทรสาคร ขึ้น  
อีก 2 จุด บริเวณฝั่งขาเข้า.กระทู้แบบ หน้า

บริษัทไทยประสิทธิ์ อ.เศรษฐกิจ (ขาออก)  
ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร และบริเวณ  
หน้าบริษัทภูหลิ อ.เศรษฐกิจ (ขาเข้า)  
ต.ท่าทราย อ.เมือง เพื่อตรวจคัดกรองบุคคลที่  
เดินทางเข้าออกในพื้นที่ ต.ท่าทราย ทั้งจากรอ  
โดยสาร และการเดินเท้า โดยจะเน้นช่วงเช้า  
งานและหลังเลิกงานที่จะต้องมี การรับ-ส่ง  
พนักงานตามมาตรการบับเบิ้ล คาดว่าจะแล้ว  
เสร็จสมบูรณ์ในวันจันทร์นี้

สำหรับมาตรการบับเบิ้ลหลักการควบคุม  
การเดินทางของพนักงาน ถือว่าเป็นแรงงาน  
ที่พักอาศัยอยู่ตามหอพักใกล้ๆ กับบริษัท ก็จะ  
ใช้รูปแบบการเดินทางเท้า มีผู้ถือป้ายออกสถาน  
ที่ และถือธงนำไปกลับระหว่างห้องพัก กับ  
บริษัท ส่วนผู้ที่เดินทางก็จะเดินเป็นแถวตาม  
กันมา ไม่มีการแวะพักระหว่างทาง แต่ถ้าเป็น  
แรงงานที่พักอาศัยอยู่ห่างไกลจากบริษัท ต้อง  
อาศัยรถรับส่งคนงานก็จะขึ้นรถตามสายที่  
โรงงานจัดเตรียมไว้ ซึ่งมาตรการนี้ จะใช้กับ  
สถานประกอบการ หรือโรงงานที่แรงงานพัก  
อาศัยอยู่ภายนอก เป็นการควบคุมการเดินทาง  
ระหว่างที่ทำงานกับที่พักอาศัย จะไม่มีการ  
แวะกลางทางตรงจุดไหน เมื่อถึงที่พักแล้ว  
ต้องอยู่แต่ในเคหสถานเท่านั้น

### ★ แม่สอดหนัก-ป่วยเพิ่ม 31

วันเดียวกัน ศูนย์บริหารสถานการณ์  
COVID-19 จ.ตาก รายงานข้อมูลสถานการณ์  
การแพร่ระบาดโรคโควิด ในพื้นที่อ.แม่สอด  
จ.ตาก เมื่อเวลา 12.00 น.ว่า มีผู้ป่วยรายใหม่  
วันนี้เพิ่มขึ้น 31 ราย ทำให้ผู้ป่วยยืนยันสะสม  
229 คน ติดเชื้อในประเทศ 113 ราย ติดเชื้อ  
จากต่างประเทศ 116 คน รักษาหาย 135 ราย  
รักษาตัวอยู่ในร.พ. 92 ราย

นอกจากนั้น โรงเรียนในสังกัดเทศบาล  
นครแม่สอด 11 แห่ง ขยายเวลาการปิดเรียน  
ออกไปอีก 5 วัน ระหว่างวันที่ 15-19 ก.พ.  
2564 หรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น รวมทั้ง  
โรงเรียนเอกชนด้วยหลังโรงเรียนในพื้นที่  
อ.แม่สอด ปิดการเรียนการสอนมาแล้ว  
2 สัปดาห์

### ★ กรม-ขรก.ตรวจคัดกรองโควิด

เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ห้องสี่ฟ้า ทำเนียบ  
รัฐบาล คณะรัฐมนตรี พร้อมคู่สมรส และ  
ผู้เกี่ยวข้องที่จะร่วมรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระ  
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 13 กุมภาพันธ์ 2564

ปีที่: 30

ฉบับที่: 11035

Col.Inch: 244.41 Ad Value: 378,835.50

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 10, 11

PRValue (x3): 1,136,506.50 คลิป: สี่สี่

หัวข้อข่าว: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนถึงสิ้นกุมภาพันธ์

พระบรมราชินี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานในงานฉายสารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ “His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua in Australia” วันที่ 15 ก.พ. เวลา 19.00 น. ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย ถนนวิฑูย์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เดินทางเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 จากหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กระทรวงสาธารณสุข

โดยมีรัฐมนตรี ข้าราชการที่จะร่วมงานเข้ารับการตรวจ อาทิ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ต่างประเทศ พร้อมภริยา นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม พล.อ. ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม คุณหญิงกัญญา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทสส. พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผบ.ทร. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย



## งานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ 'สุพรรณหงส์' ครั้งที่ 29

สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรินทร์ จัดงานแถลงข่าว รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ "สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 29" โดยมี นายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ ประธานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ, ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ, นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, นางสาวเพชรรัตน์ สายทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และ นายปิยะวัฒน์ เข็มเพชร ฯลฯ มาร่วมงาน ณ โรงภาพยนตร์ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต ชั้น 4 ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ โดยงานประกาศรางวัลจะจัดให้ขึ้น ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ณ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราช ถ่ายทอดสด เวลา 22.15-00.15 น. ทางช่องเวิร์คพอยท์ ช่อง 23

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: เสาร์ประชาชน/บันเทิง-วรรณกรรม

วันที่: เสาร์ 13 กุมภาพันธ์ 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15679

หน้า: 16(ขวา)

Col.Inch: 175.31 Ad Value: 192,841

PRValue (x3): 578,523

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เปิดรายชื่อหนัง-ดารา ซึ่งรางวัลสุพรรณหงษ์

# เปิดรายชื่อ หนัง-ดารา ชิงรางวัลสุพรรณหงษ์



(ภาพจาก Major Group)

**ส**มาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม, จังหวัด นครราชสีมา กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีรัมย์ จะจัดงานประกาศผลรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงษ์ ครั้งที่ 29 มอบรางวัลให้คุณคณา และผลงานภาพยนตร์ไทยที่มีความยอดเยี่ยม ประจำปี 2562-2563 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ MCC HALL เดอะ มอลล์ โคราช โดยมี รายชื่อผู้เข้าชิงดังนี้

**1.เทคนิคการสร้างภาพพิเศษ ที่เข้ารอบ คือ**

- "Mother Gamer เกมเมอร์ เกมแม่" / บริษัท เซอร์เรียล สตูดิโอ จำกัด
- "ขุนแผน พ้าพั้น" / บริษัท แพทแคท วิเอฟเอ็กซ์ จำกัด

- "จอมขมังเวทย์ 2020" / บริษัท ฮิวแมน ฟาร์ม วิเอฟเอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด
- "แสงกระสือ" / บริษัท ออลเทอร์เนท สตูดิโอ จำกัด / บริษัท ฮิวแมน ฟาร์ม วิเอฟเอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด / บริษัท ดาร์ค อาร์มี สตูดิโอ จำกัด
- "อีเรียมซิ่ง" / Riff Studio & Alternate Studio

**2.เทคนิคพิเศษการแต่งหน้า**

- "ขุนแผน พ้าพั้น" / ณัฐชานันท์ กิติเกรียงไกร
- "จอมขมังเวทย์ 2020" / Q FX Studio
- "ตุ๊ดซี่ส์แอนด์เดอะเฟด" / อภรณ์ มีบางยาง
- "พี้นาค 2" / ถังลิ จารุจฑารัตน์, มนตรี

**วัดละอียด**

- "แสงกระสือ" / ศิริรัตน์ แจ่มฟ้า

**3.ออกแบบเครื่องแต่งกาย**

- "Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน" / สุธี เหมือนาวาจา
- "ขุนแผน พ้าพั้น" / ประภาภาศ อังคสิงห์, สุกัญญา มะเรืองประดิษฐ์
- "แสงกระสือ" / ชญาบุษ เสวกวัฒนา
- "อ้าย..คนหล่อลวง" / สุธี เหมือนาวาจา
- "อ่าวทุ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ" / พัชรินทร์ สุระวัฒนภาพงศ์

**4.กำกับศิลป์**

- "Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า" / ราลิเกติ์ สุขกาล

รหัสข่าว: C-210213020098 (13 ก.พ. 64/03:54)

หน้า: 1/4

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: เสาร์ประชาชน/บันเทิง-วรรณกรรม

วันที่: เสาร์ 13 กุมภาพันธ์ 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15679

หน้า: 16(ขวา)

Col.Inch: 175.31 Ad Value: 192,841

PRValue (x3): 578,523

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เปิดรายชื่อ หนังสือ-ดารา ซึ่งรางวัลสุพรรณหงส์

- “กระเบนราหู” / ศราวุธ แก้วน้ำเย็น
- “ขุนแผน พ้าพั้น” / พิษณุ วรัรักษ์, ชาติชาย ไชยยนต์, สอาทิตย์ ประดิษฐ์สาร
- “แสงกระสือ” / ศราวุธ แก้วน้ำเย็น
- “ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ” / พิชรณรงค์ ตาसानนท์

## 5.ดนตรีประกอบ

- “Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน” / หัวลำโพงวิดิโอ
- “Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า” / ธนชัย อุชชิน
- “กระเบนราหู” / คริสติน ออพท์, มาอิเออ กาบรี
- “แสงกระสือ” / ชาติชาย พงษ์ประภาพันธ์
- “ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ” / ใจเทพ ร่ำเรืองใจ

## 6.เพลงนำภาพยนตร์

- “Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า” / เพลง LET U GO ร้องโดย : เจนนิษฐ์ โอ่ประเสริฐ, แพรวา สุธรรมพงษ์ ประพันธ์ : คงเดช จาตุรันต์รัศมี, เจตมนต์ มลละโยธา, วิษณุ ลิขิตสถาพร
- “ดิวไปด้วยกันนะ” / เพลง : รุ่ง โดย : ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล
- “ไทม์ไลน์ x BNK 48 จากใจผู้สาวคนนี้” / เพลง : โดดดดด คิลปิน : โอตอลหญิงวง BNK 48
- “อ้าย..คนหล่อลวง” / เพลง : พี่ไม่หล่อลวง คิลปิน : BamBam
- “ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ” / เพลง : ทิ้งแต่เก็บ คิลปิน : The Toys

## 7.บันทึกเสียงและผสมเสียง

- “Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน” / นฤเบศ เมี่ยมโย จาก บริษัท กันตนา ชาวด์สตูดิโอ จำกัด
- “Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า” / อัศวินเฉลิม กัลยาณมิตร, ศราวุธ พันธนา, บริษัท กันตนา ชาวด์ สตูดิโอ จำกัด
- “กระเบนราหู” / เฉลิมรัฐ กวีวัฒนา, ชาร์ลส์ บุสเซียน, อาร์โนด โรลลองด์
- “แสงกระสือ” / ไกภูณ เหล่าพิพัฒน์ ภิญโญ, บริษัท วันคูล ชาวด์ สตูดิโอ



จำกัด

- “ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ” / ณพวัฒน์ ลิขิตวงศ์ จาก บริษัท วันคูล ชาวด์สตูดิโอ จำกัด

## 8.ลำดับภาพ

- “Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน” / ปณายุ คุณวัลลี

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

**Section:** เสาร์ประชาชน/บันเทิง-วรรณกรรม

**วันที่:** เสาร์ 13 กุมภาพันธ์ 2564

**ปีที่:** 44

**ฉบับที่:** 15679

**หน้า:** 16(ขวา)

**Col.Inch:** 175.31 **Ad Value:** 192,841

**PRValue (x3):** 578,523

**ศิลปิน:** ชาว-ดำ

**หัวข้อข่าว:** เปิดรายชื่อ หนังสือ-ดารา ซึ่งรางวัลสุพรรณหงษ์



- "ย้าย..คนหล่นลง" / พงศธร จงวิลาส
- "ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ" /

ฉัตรวัฒน์ ไองสว่าง

### 13.ผู้แสดงนำหญิง

- "Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน" / พิมพ์ชนก ลีวิเศษโพบูลย์
- "ตุ๊ดซี่ส์แอนด์เดอะเฟด" / อารยา เอ ฮาร์เก็ต
- "แสงกระสือ" / กัญทิรา พิพิธยากร
- "อีเรียมซิ่ง" / ราณี แคมเบน
- "ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ" / ชุตติมนนท์ จิงเจริญสุขยิ่ง

### 14.ผู้แสดงนำชาย

- "คิว ไปด้วยกันนะ" / ศตานนท์ ดุรงค์เวโรจน์
- "โปรเม อัจฉริยะต้องสร้าง" / ธเนศ วรากุลนุเคราะห์
- "แสงกระสือ" / โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์
- "ย้าย..คนหล่นลง" / ณเดชน์ คูกิมิยะ
- "ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ" / ชันนี สุวรรณเมธานนท์

### 15.ผู้กำกับภาพยนตร์

- "Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเธอ" / คงเดช จาตุรันต์รัศมี
- "กระเบนราหู" / พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง
- "คิว ไปด้วยกันนะ" / ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล
- "แสงกระสือ" / สิทธิศิริ มงคลศิริ
- "ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ" / นวพล อำนวยรัตนฤทธิ์

### 16.ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

- "Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเธอ" / บริษัท บีเอ็นเค โพรดิเอต ฟิล์ม จำกัด, บริษัท ของชาวด่ โปรดัคชั่น จำกัด, บริษัท สโลดเดอร์ แคท จำกัด
- "กระเบนราหู" / โดเวอร์ซัน, มิทเอ้าท์ชาวดิฟิล์ม
- "คิว ไปด้วยกันนะ" / บริษัท ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
- "แสงกระสือ" / บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด

- "Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเธอ" / สี่ ชาดะเมธีกุล, หรินทร์ แพททองไทย
- "กระเบนราหู" / หรินทร์ แพททองไทย, สี่ ชาดะเมธีกุล
- "แสงกระสือ" / มานุสส วรสิงห์, อภิลิทธิ์ ร่องไวดระการ
- "ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ" / ชลสิทธิ์ อุปกษิต

### 9.ถ่ายภาพ

- "Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเธอ" / ม.ร.ว.อัมพรพล ยุคล
- "กระเบนราหู" / นาโรภาส รุ่งพิบูลโสภินทร์
- "คิว ไปด้วยกันนะ" / นิกร ศรีพงษ์วรกุล
- "แสงกระสือ" / ภิโยช สมิตสุด
- "ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ" / นิรมล รอสส์

### 10.บทภาพยนตร์

- "Friend Zone ระวัง..สิ้นสุดทางเพื่อน" / ชยณพ บุญประกอบ, ทศพล ทิพย์ทินกร, ภัทรนาค พิบูลย์สวัสดิ์
- "Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉัน

- หรือเปล่า" / คงเดช จาตุรันต์รัศมี
- "คิว ไปด้วยกันนะ" / ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล, สรวินธุ์ เมืองแก้ว,
- "แสงกระสือ" / ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล
- "ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ" / นวพล อำนวยรัตนฤทธิ์

### 11.ผู้แสดงสมทบหญิง

- "Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเธอ" / แพรวา สุธรรมพงษ์
- "โปรเม อัจฉริยะต้องสร้าง" / หทัยวณิชระจาง
- "ย้าย..คนหล่นลง" / คัทลียา แมคอินทอช
- "ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ" / ษริกา สารทศิลป์ศุภา
- "ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ" / อาภาศิริ จันทร์ศรี

### 12.ผู้แสดงสมทบชาย

- "จอมขมังเวทย์ 2020" / จิรายุ ตันตระกูล
- "คิว ไปด้วยกันนะ" / พันธุ์วิช กันคำ
- "ไบท์แมน 2 / สมชาย เข็มกลัด

# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

**Section:** เสาร์ประชาชน/บันเทิง-วรรณกรรม

**วันที่:** เสาร์ 13 กุมภาพันธ์ 2564

**ปีที่:** 44

**ฉบับที่:** 15679

**หน้า:** 16(ขวา)

**Col.Inch:** 175.31 **Ad Value:** 192,841

**PRValue (x3):** 578,523

**คลิป:** ชาว-ดำ

**หัวข้อข่าว:** เปิดรายชื่อ หนังสือ-ดารา ซึ่งรางวัลสุพรรณหงส์

- “ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ” /  
บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด

## 17.ภาพยนตร์สารคดี

- “School Town King แร็ปทะลุฟ้า  
ราชาไม่หยุดฝัน” / บริษัท อายดรอปเปอร์  
ฟิล์ม จำกัด

- “ดินไร้แดน” / Mobil Lab Project

- “ติดใจ” / Thai Public Broadcasting  
Service (Thai PBS)





■ ปลาบปลื้ม เบิ้ล-ปทุมราช อาร์สยาม ศิลปินไอคอน โมเดิร์นอีสาน และ เอ-ไชยา มิตรชัย พิธีกรชื่อดังจากรายการ “ครัวอันหุ้ง” ทางช่อง 8 เข้าร่วม ประกาศเกียรติคุณทูตพระพุทธศาสนา ประจำปีมาฆบูชา พ.ศ.2564 จัดโดยคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวงวัฒนธรรม ถนนรัชดาภิเษก วันก่อน.



## 'เบิ้ล ปทุมราช อาร์สยาม' รับรางวัลทูตพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา 2564

ไม่ใช่เป็นแค่ลูกผู้ชายที่เคยเข้าร่วมการสวดฟ้อนด้วยการอุปสมบททดแทนบุญคุณบิดา-มารดาและสืบสานพระพุทธศาสนาเมื่อปี 2560 ที่ผ่านมาเท่านั้น แต่ศิลปินไอคอนโมเดิร์นอีสาน "เบิ้ล ปทุมราช อาร์สยาม" เจ้าของเพลงล่าสุด "กูดไนท์ จีบ จีบ" ยังเป็นพุทธศาสนิกชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชนของชาติ ทั้งการทำบุญบริจาคทานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดยังได้ร่วมได้ชีวิตโค-กระบือจากโรงเชือด ที่วัดหนองทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จนวันนี้ "เบิ้ล ปทุมราช" ได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณทูตพระพุทธศาสนาประจำวันมาฆบูชา พ.ศ.2564 จัดโดยคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเป็นตัวแทน



พุทธศาสนิกชนชาวไทยร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันมาฆบูชาต่อไป โดย เบิ้ล เปิดใจว่า

"ถือว่าเราเป็นวัยรุ่นยุคใหม่ที่ได้สานต่อพระพุทธศาสนาตามที่คุณพ่อคุณแม่เราสอนให้เข้าวัดทำบุญเวียนเทียนวันมาฆบูชา หรือวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ พอโตมาเราก็ได้ทำบุญในแบบของตัวเองที่อาจจะไม่ต้องเข้าวัดทุกวันก็ได้ อยู่ที่จิตใจของเราบริสุทธิ์นี่งั้น มันคง และยึดหลักคำสอนของพุทธศาสนา ซึ่งผมก็ตั้งใจจะครบถ้วนนี้ได้รับรางวัล

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: สุดสัปดาห์/-

วันที่: เสาร์ 13 กุมภาพันธ์ 2564

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14535

หน้า: 14(บนซ้าย)

Col.Inch: 53.95

Ad Value: 67,437.50

PRValue (x3): 202,312.50

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'เบิ้ล ปทุมราช อาร์สยาม' รับรางวัลทูตพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา 2564



อาจจะสืบเนื่องมาจากช่วงปีที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมของ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และกิจกรรมสมทบทุนช่วยเหลือเด็กๆ ที่ยากไร้ หรือกิจกรรมทำบุญกับน้องหมาน้องแมว ที่ชลบุรี ซึ่งผมก็จะรวบรวมเงินจากงานร้องเพลง ที่จัดสรรไว้สำหรับการทำบุญโดยเฉพาะ อย่างไปบ้านสถานสงเคราะห์กับเอพีซี หรือรวบรวมเงินเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือทุกเดือน ถือว่าปีที่ผ่านมาก็ได้ทำบุญแบบอ้อมอ้อมใจ และทำให้แฟนคลับได้มีส่วนร่วมงานบุญและได้มาพบเจอเราด้วยครับ มาปีนี้ก็เป็นเรื่องของโควิด-19 อาจจะได้เจอกันน้อยลง แต่ผมก็ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ที่ให้เราได้เป็นแกนหลักในการสื่อสารกับกลุ่มวัยรุ่นผ่านโซเชียล อย่างการเวียนเทียนออนไลน์ในวันมาฆบูชา หรือเราแค่ทำสมาธิที่บ้านตั้งจิตภาวนาให้สงบ ผมเชื่อว่านอกจากเราจะได้บุญแล้ว ยังได้ความปลอดภัยห่างไกลจากโรคโควิด-19 ด้วยครับ”



# ยกเล็ก "กม.ส่งออกเทวรูป" เป็ดเกมรุก "ทวงคั้นสมบั้ตชาติ"



เป็นที่น่าสนใจทีเดียวหลัง "กรมการค้าต่างประเทศ" ซึ่งยกเล็ก กฎหมายส่งออกเทวรูป-พระพุทธรูป ตลอดจนถึงส่วนเก็ยวข้องต่างๆ โดยเฉพาะคนที่ยังไม่ทราบเหตุผลว่าทำไปเพื่ออะไร จะมีส่วนเก็ยวข้องกับการกำกับดูแลดูแลการส่งออกโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุอย่างไ้บ้าง รวมทั้งเกิดคำถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าจะเป็นการเปิดช่องให้ขบวนการค้าวัตถุโบราณ

สำหรับกฎหมายควบคุมการส่งออกและนำเข้าสินค้า "พระราชกฤษฎั้กา (พ.ร.ฎ.) ควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งลั้นคั้บบางอย่าง (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2509" อยู่ในความรบั้ผิดชอบของกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งกำลังมีการพิจารณายกเล็กนั้น เกิดขึ้นโดยวัตถุเพื่อป้องกันการลักลั้กและการทำลายพระพุทธรูปและเทวรูปออกเป็นขั้นส่วนเพื่อส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ

ส่วนที่เ้มไปที่ไปของการยกเล็ก พ.ร.ฎ.กล่าวด้ง เนื่องมาจากพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 กำกับดูแลโดยกรมศิลปากร ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ได้กำหนดมาตรการในการกำกับดูแลการส่งออกโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ซึ่งรวมถึงเทวรูป ขั้นส่วนของเทวรูป

พระพุทธรูปและชิ้นส่วนพระพุทธรูปแล้ว จึงเห็นควรยกเลิก พ.ร.ฎ. ควบคุมการส่งออกป็นนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบาง อย่าง (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2509

ล่าสุดอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความเห็นให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่าง พระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาควบคุม การส่งออกป็นนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2509 พ.ศ. ... ผ่านเว็บไซต์ [www.dft.go.th](http://www.dft.go.th) ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค.นี้

**นายรัชชฎานันท์ พล อภิมนตรีเดชบุตร** รองอธิบดีกรมการ คำต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการแก้กฎหมาย ควบคุมการส่งออกและนำเข้าสินค้า ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ ของกรมฯ ว่า เพื่อให้กฎหมายสอดคล้องกับสถานการณ์ใน ปัจจุบัน และลดความซ้ำซ้อนในขั้นตอนปฏิบัติ สารของ ร่าง พ.ร.ฎ.ดังกล่าว เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการใช้บังคับกฎหมาย และอำนวยความสะดวกประชาชนในการส่งออกสินค้าเทวรูป ชิ้นส่วนของเทวรูป พระพุทธรูปและชิ้นส่วนของพระพุทธรูป

กล่าวคือจากเดิมผู้ส่งออกต้องยื่นขอใบอนุญาตที่กรม ศิลปากรก่อน ดำเนินพิธีการส่งออกกับกรมศุลกากร ทำให้เกิด ความซ้ำซ้อนในขั้นตอนส่งออก แต่ภายหลังมีการหารือร่วมกับ กรมศิลปากรแล้ว เห็นชอบร่วมกันที่จะให้ยกเลิก พ.ร.ฎ. ฉบับ ที่ 29 เพราะกรมศิลปากร อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ. โบราณ สถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 กำกับดูแล การส่งออกโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุได้อยู่แล้วนั่นเอง

อย่างไรก็ดี สถานการณ์ค้าโบราณวัตถุข้ามชาติเกิดขึ้น ในสังคมมานาน มีตัวบทกฎหมายควบคุมการส่งออกอย่างเข้ม งวดทั้ง พ.ร.ฎ. ควบคุมการส่งออกป็นนอกราชอาณาจักรซึ่ง สินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2509 หรือ พ.ร.บ. โบราณ สถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

แต่ที่ผ่านมาขบวนการค้าวัตถุโบราณข้ามชาติ ยังคง ลักลอบส่งออกโบราณวัตถุอย่าง เทวรูปโบราณ ทั้หลังประสาธ หิน ฯลฯ กระทำกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันไม่เกรงกลัวกฎหมาย มี หน้าที่ราชการไทยบางคนก็สนับสนุนค้ายาเสพติดร่วมคิด เปิดทางให้โจรขโมยสมบัติชาติไปขาย

ประเด็นการยกเลิกกฎหมายส่งออกเทวรูปหรือ พ.ร.ฎ. ควบคุมการส่งออกป็นนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2509 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบกรมการคำ ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อลดขั้นตอนการขออนุญาต เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ซึ่งเป็ ประสงค์สำคัญ หวังลดความซ้ำซ้อนของการใช้บังคับกฎหมายระหว่างหน่วย งานด้านการส่งออกและหน่วยงานที่กำกับดูแลโบราณวัตถุหรือ ศิลปวัตถุ เกิดคำถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าจะเป็นการเปิดช่อง ให้ขบวนการค้าวัตถุโบราณ

สำหรับการส่งออกเทวรูป-พระพุทธรูป ตลอดจนชิ้นส่วน เกี่ยวข้องต่างๆ ให้คงเหลือไว้เพียงกฎหมายฉบับเดียว คือ

พ.ร.บ. โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 กำกับ ดูแลโดยกรมศิลปากร

ระบุไว้ตอนหนึ่งความว่า "ห้ามมิให้ผู้ใดส่งหรือนำโบราณ วัตถุหรือศิลปวัตถุ ไม่ว่าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นจะเป็น โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วหรือไม่ ออกนอก ราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี การขอรับใ้ อนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง"

โดยเนื้อหาของ พ.ร.บ. โบราณสถานฯ กำหนดกรอบ กำกับดูแลการส่งออกโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น การยกเลิก พ.ร.ฎ. ควบคุมการส่งออกป็นนอ กราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2509 หรือ กฎหมายส่งออกเทวรูป ซึ่งเป็เป้าหมายเพื่อลดความซ้ำซ้อนระหว่าง หน่วยงานในเรื่องการอนุญาต จะแบ่งหน้าที่หน่วยงานให้กำกับ ดูแลอย่างชัดเจน เป็นอำนาจความสะดวกแก่ผู้ต้องการส่งออก เทวรูปหรือพระพุทธรูปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

**อย่างไรก็ตาม เป็นที่ทราบกันว่าประเทศไทยเป็น ศูนย์การค้าวัตถุโบราณแหล่งใหญ่ของโลก** ที่ผ่านมามีคนมาซื้อ กฎหมายเข้มงวดมีความทับซ้อนเพิ่มความยุ่งยากใน กระบวนการส่งออก ยังมีช่องโหว่ให้ขบวนการลักลอบค้า วัตถุโบราณ แต่ต้องยอมรับว่ากฎหมายเป็นเพียงกลไกในการ ควบคุมความประพฤติ ซึ่งจัดการปัญหาลักลอบค้าโบราณวัตถุ รักษาสมบัติชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยความร่วมมือ จากทุกภาค

ย้อนเส้นทางโจรกรรมวัตถุโบราณของไทยในยังต่าง ประเทศ ทั้งร่องรอยให้เห็นตั้งแต่ช่วงหลังสงครามเวียดนาม มี ขบวนการลักลอบขุดค้นลักลอบค้าสมบัติชาติโดยข้าราชการ เป็นกำลังสำคัญ

สถานการณ์ที่ผ่านมา **รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา** ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 143/2560 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุ ของไทยในต่าง ประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย โดยได้มอบหมายให้ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการติดตามโบราณวัตถุของไทย กลับคืนสู่ประเทศอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

**อย่างไรก็ดี การทวงคืนสมบัติชาติกลับสู่มาตุภูมิ เป็น ผลมาจากการขับเคลื่อนของพลังภาคประชาชนตลอดจนภาค รัฐที่มีหัวใจอนุรักษ์ห่วงแทนสมบัติชาติอันทรงคุณค่าทาง ประวัติศาสตร์ ดังเช่นกรณี "ทั้หลังพระยมทรงกระเบื้อง" ที่ เคยอยู่คู่กับ "ปราสาทหนองหงส์ จ.บุรีรัมย์" และ "ทั้หลัง พระอินทร์ประทับเหนือหน้ากาล" ที่เคยอยู่คู่กับ "ปราสาท เขาโล้น จ.สระแก้ว" ซึ่งทั้งคู่ถูกพบจัดแสดงอยู่ที่ พิพิธภัณฑ์ Asian Art Museum Chong-Moon Lee Center for Asian Art and Culture เมืองซานฟรานซิสโก รัฐ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา**

"ขบวนการลักลอบค้าวัตถุโบราณ ซึ่งบ่อยครั้งมีเจ้าหน้าที่ รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวข้องในการช่วยส่งวัตถุโบราณออกนอก

ประเทศ" นายเจสัน เฟลช์ อดีตนักข่าวสืบสวนการค้าโบราณวัตถุของลอสแอนเจลิส ไทม์ส กล่าวเปิดเผย

ปฏิบัติทวงคืนสมบัติชาติครั้งนั้น กรมศิลปากรได้ติดตามทวงคืนโบราณวัตถุถึงสำนักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Homeland Security Investigations) สหรัฐอเมริกา และส่งข้อมูลการศึกษาทางวิชาการพร้อมหลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการสำรวจของกรมศิลปากร ตัวอย่างเอกสารอนุญาตในการส่งออกโบราณวัตถุ เป็นต้น เพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวน ยืนยันว่าโบราณวัตถุนั้นมีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยและได้ถูกลักลอบนำออกไปโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยข้อมูลว่าตั้งแต่ปี 2557 -2562 ระบุว่าประเทศไทยได้รับส่งมอบคืนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุทั้งหมด 751 รายการ จากสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย และยังมีอีกประมาณ 260 รายการ ที่ยังต้องดำเนินการติดตามทวงคืน ซึ่งยังมีอีกเป็นจำนวนมากที่ยังสืบไม่พบ ■

## 'บ้านกุดตาใกล้'พบเสาสีมาโบราณ

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติวิสุทธิญาณสุนทร (วัดป่าบ้านกุดตาใกล้) ต.สายนาวัง อ.นาแก จ.กาฬสินธุ์ เพื่อเยี่ยมชมและติดตามการค้นพบเสาสีมาโบราณแปลกใหม่ ซึ่งมีการค้นพบเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2564 ที่บริเวณสวนของชาวบ้านบ้านกุดตาใกล้ หมู่ 4 ต.สายนาวัง อ.นาแก จากการตรวจสอบเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรพบว่า หลักรหินที่ขุดพบมีลักษณะเป็นเสาคอนกรีตแปลกใหม่ จำนวน 2 หลักร โดยหลักรที่ 1 มีขนาดกว้าง 55 เซนติเมตร สูง 213 เซนติเมตร หลักรที่ 2 ขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร สูง 177 เซนติเมตร สภาพไม่สมบูรณ์ ส่วนเดือยของหลักรหินที่หักออกมีขนาดกว้าง 44 เซนติเมตร สูง 92 เซนติเมตร คาดว่าเป็นเสาสีมาสมัยทวารวดี มีอายุกว่า 1,000 ปี

สำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์มีการค้นพบเสาสีมาหรือโอบสีมาค่อนข้างหนาแน่นในหลายอำเภอ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2564 ที่ผ่านมา นายพิรุณ โรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอ นาแก พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ได้ประกอบพิธีอัญเชิญเสาสีมาโบราณแปลกใหม่ ไปเก็บรักษาและสักการบูชาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติวิสุทธิญาณสุนทร (วัดป่าบ้านกุดตาใกล้) โดยทางชุมชนได้ร่วมกันออกทุนทรัพย์ในการสร้างพิพิธภัณฑสถานขึ้น มาในวัดเพื่อเก็บรักษาไว้เป็นสิริมงคลแก่ชุมชนและให้ลูกหลานได้ศึกษา

เบื้องต้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งความประสงค์ที่จะเก็บรักษาเสาสีมาแปลกใหม่โบราณทั้ง 2 หลักรไว้ในพื้นที่ และได้ดำเนินการขออนุญาตกรมศิลปากรตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ภายในชุมชน/ท้องถิ่นต่อไป

# อ่าวไทยก็โดนด้วย... สลัดทะเลยุคใหม่ไม่ได้ปล้นเหนือน้ำ! แต่ปล้นสมบัติจมใต้ทะเล!!



คลิกเพื่อดูพื้รภักที่เสมือนจริง



ใ้ตามหาสมุทรและห้องทะเลทั่วโลก มีสมบัติจมอยู่มากมายตามเส้นทางเดินเรือสมัยโบราณ ตั้งแต่ทองและสมบัติโบราณล้ำค่า แม้แต่อ่าวไทยที่ดูเหมือนเป็นอ่าวเล็กๆ แต่ก็มีสมบัติจมอยู่มากมาย เพราะเป็นเส้นทางของสำเภาค้ามาแต่โบราณ ในสมัยที่การค้าขายเริ่มรุ่งเรืองในสมัยกรุงสุโขทัย มีสำเภาค้าไปถึงเมืองจีนและเกาะสุมาตรา ในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ขยายไปถึงอินเดีย ญี่ปุ่น เปอร์เซีย และยุโรป การเดินเรือสมัยนั้นเสี่ยงอันตรายอย่างมาก ยังไม่มีเรือใหญ่เหมือนในสมัยนี้ จึงมีสำเภากลับมาเป็นประจำ สินค้าไทยที่จะส่งไปขายต่างประเทศ หรือสินค้าต่างประเทศที่ส่งมาขายเมืองไทยก็จมอยู่ใ้ห้องทะเลในอ่าวไทยมาก วัตถุโบราณล้ำค่าเหล่านี้แม้จะไม่มีประโยชน์ใ้การใ้สอยแล้ว แต่ก็ยังเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สามารถบอกใ้รู้ความ เป็นมาของอดีตได้ดี เช่น รูปแบบของเรือที่ใ้ ตลอดจนสินค้า

ที่ผลิตส่งออก เช่น ถ้วยชามเครื่องสังคโลก หม้อ ไห อีกทั้งยังบอกใ้รู้ว่านำไปขายที่ไหนบ้าง โดยพบสินค้าเหล่านี้ที่ ญี่ปุ่น ฟิลิปปีนส์ ชวา และลังกา รวมทั้งเครื่องมือการค้าในสมัยนั้น เช่น ตาชั่ง ลูกคิด ไม้วัดผ้า ตลอดจนเครื่องมือใ้ประจำวันของลูกเรือของแต่ละสมัยด้วย

เมื่อปี ๒๕๓๕ สมบัติโบราณใ้ทะเลในอ่าวไทยใ้ปรากฏเป็นข่าวใหญ่ขึ้น เมื่อกองทัพอเรือร่วมกับตำรวจน้ำและ

กรมศิลปากร ได้เข้ายึดเรือ “ออสเตรเลีย ไรต์” ที่เข้ามาจากบริษัทในออสเตรเลีย แต่ชักธงปานามา กัปตันเป็นชาวอังกฤษ ซึ่งเป็นเรือล่าสมบัติใ้ทะเล ได้ลักลอบเข้ามางมสมบัติจากซากเรือโบราณที่จมอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะใ้ใต้เกาะจวง ในอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กัปตันเรือใ้ใ้กฎหมายนำหน้าและสัญญาเจนีวาอย่างคล่องแคล่ว เหมือนเตรียมตัวมา





พร้อมที่จะเป็นโจรสลัดใต้ทะเล แต่เจ้าหน้าที่ไทยก็ไม่ยอมถอย ได้ตอบเจรจากันถึง 3 วัน 3 คืน จนวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ฝ่ายสลัดจึงยอมจำนน คืนสมบัติทั้งหมดให้ไทยทั้งหมด เพื่อแลกกับอิสรภาพ ส่วนฝ่ายไทยก็ยอมประนีประนอมเมื่อปกป้องสมบัติของชาติไว้ได้แล้ว

สมบัติที่ยึดมาได้จากเรือโจรสลัดใต้สมุทรครั้งนี้มีถึง ๑๐,๒๘๗ ชิ้น มีเครื่องปั้นดินเผาที่มาจากแหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย สิ่งบุรีจำนวนกว่า ๓,๔๒๕ ชิ้น ส่วนใหญ่เป็นไห ๔ หูเคลือบสีน้ำตาล มีเครื่องเคลือบสังคโลกสีขาวและสีเขียวจากเตาเผาศรีสขนาลัย สุโขทัย ๖,๕๒๕ ชิ้น ตลับเวียตนามประมาณ ๒๔๔ ชิ้น ตุ๊กตารูปกระต่าย ๘๕ ตัว เตาชิงกราน ๒ เตา หม้อดิน ๑๐ ใบ และตะเกียงดินเผาแขวน ๑ อัน และเครื่องถ้วยจีน ๔ ชิ้น นอกจากนี้ยังมีหุ่นกลองทำด้วยไม้ ลักษณะของกลองนั้นจะเป็นกลอง ๒ หน้า ป็นประจำเรืออีก ๒ กระบอก และตุ๊กตาที่น่าสนใจอีก เช่น

ตุ๊กตารูปม้า มีคนขี่แต่หัวขาด มีคนยืนอยู่ที่ขา เนื้อดินมีลักษณะที่บ่งบอกว่าเป็นของเตาเมืองศรีสขนาลัย สันนิษฐานว่าน่าจะใช้เป็นเครื่องประดับ หรืออาจใช้เป็นตะเกียง อายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๐-๒๒



ตุ๊กตารูปหญิงเปลือยอก ทูนหม้อน้ำไว้บนไหล่ มีสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ มาจากแหล่งเตาเมืองศรีสขนาลัยเช่นกัน ลวดลายที่ปรากฏสันนิษฐานว่าได้อิทธิพลมาจากศิลปะจีน อายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๐-๒๑

ชุดตุ๊กตาจีน เป็นตุ๊กตาดินเคลือบรูปคนอุ้มปลา สันนิษฐานว่า น่าจะเป็นรูปเคารพ ซึ่งสังเกตได้จากการแต่งกายเหมือนกับเทพองค์หนึ่งของจีน

จากสมบัติที่ยึดได้นี้ แสดงว่าเรือที่จมอยู่ที่ใกล้เกาะจวงในอ่าวสลัดหีบนี้ เป็นลำเกาต์ของไทยที่จะนำสินค้า

ส่งออกที่มีชื่อเสียงไปขายต่างประเทศ ในเป็นเส้นทางโบราณสมัยสุวรรณภูมิ สุโขทัย อโยธยา จึงพบซากเรือจมอยู่ในย่านนี้หลายลำ แม้ในช่วงหน้าหาดพายุไปถึงเกาะล้าน ที่ทะเลช่วงนี้มีความลึกเพียง ๒๐ กว่าเมตร ยังมีนักดำน้ำและนักยิงปลาพลองไล่ลึงคโลก เหยี่ยว แท่งตะกั่ว จมอยู่ และนำขึ้นมาเป็นจำนวนมาก

ส่วนวัตถุโบราณที่ยึดได้จากเรือออสเตรเลียใต้นี้ ปัจจุบันเก็บและจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพานิชยันนาวิ ในค่ายเนินวง จันทบุรี ■